

Doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam thực hiện "5 tiên phong" phát triển cùng đất nước

Ngày 4-10, phát biểu kết luận buổi gặp mặt giữa Thường trực Chính phủ với các doanh nhân, đại diện doanh nghiệp nhân kỷ niệm 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và đề nghị doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện 5 tiên phong để phát triển lớn mạnh cùng đất nước.

Theo Thủ tướng, sau 20 năm kể từ khi có ngày Doanh nhân Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ; số doanh nghiệp thành lập mới không ngừng gia tăng, là một điểm sáng của nền kinh tế, phản ánh nhu cầu và nỗ lực phát triển trong bối cảnh đất nước còn đối diện rất nhiều khó khăn, thách thức. Các doanh nghiệp,



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao đổi với các doanh nhân bên lề cuộc gặp mặt. Ảnh: VGP

XEM TIẾP TRANG 2

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri quận Liên Chiểu

Ngày 4-10, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng gồm: ông Nguyễn Duy Minh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố; bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội và Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an) tiếp xúc cử tri quận Liên Chiểu, chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố thông tin những nội dung dự kiến tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV và kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố từ sau kỳ họp thứ 7, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Cử tri quận Liên Chiểu kiến nghị các vấn đề liên quan đến tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm y tế tại các bệnh viện, mức phí đóng bảo hiểm y tế tăng cao; kiến nghị thành phố sớm có cơ chế cho chuyển đổi mục đích



Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng gồm: ông Nguyễn Duy Minh (bên phải), bà Nguyễn Thị Kim Thúy (giữa) và Thiếu tướng Trần Đình Chung tiếp xúc cử tri quận Liên Chiểu vào ngày 4-10. Ảnh: TRỌNG HÙNG

sử dụng đất và tạo điều kiện cho phép sửa chữa nhà ở tại khu vực dự án ga và kho hàng ga đường sắt đã được đi dời đến địa điểm khác. Thành phố sớm đầu tư nhà máy xử lý rác bằng công nghệ tiên tiến; nâng cấp, cải tạo các hạng mục hiện hữu, quy hoạch lại khu vực bãi rác

XEM TIẾP TRANG 2

Thành lập Tổ công tác triển khai Khu thương mại tự do Đà Nẵng

UBND thành phố ban hành Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 2-10-2024 về thành lập Tổ công tác triển khai thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Theo đó, Tổ trưởng tổ công tác là Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường; Tổ phó thường trực tổ công tác là Giám đốc Sở Công Thương Lê Thị Kim Phương; 2 tổ phó là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Thị Thanh Tâm, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Trần Văn Ty. Thành viên tổ công tác là lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố lập và trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng và quy chế hoạt động của Khu thương mại tự do Đà Nẵng; tham mưu triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ theo phân công tại phụ lục của Kế hoạch chi tiết thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 20-8-2024 của UBND thành phố. Sở Công Thương là cơ quan thường trực

XEM TIẾP TRANG 2

"Tủ sách cộng đồng" mang lại niềm vui cho người bệnh

TRANG 2

Mùi u ra phố

Rong rui qua các đường thành phố, nhất là những khu đô thị mới, nếu quan sát sẽ nhận ra những hàng cây xanh bản địa gắn bó với quê hương. Nào là lộc vừng với dáng cây đẹp, hoa nhỏ li ti, mọc thành từng chùm treo rủ xuống như dải lụa đỏ; mang đến vẻ đẹp lãng mạn cho không gian sống. Nhưng ấn tượng hơn khi cả tuyến phố với hàng dài cây mù u ở phố đi bộ Bạch Đằng thì đó mới là điều lạ, mới mẻ và rất riêng của thành phố bên sông Hàn.

TRANG 3

Cấp điện ổn định, an toàn trong mùa mưa bão

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, ngành điện lực thành phố triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chủ động ứng phó với mọi tình huống nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra; đồng thời bảo đảm công tác cấp điện an toàn, ổn định để phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

TRANG 4

Ngành điện chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các hư hỏng và sự cố phát sinh trong mùa mưa bão 2024.

Ảnh: HỮU ANH



Nghệ thuật kết nối sẻ chia

Trước những tổn thất nặng nề do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra cho đồng bào miền Bắc, các nghệ sĩ Đà Nẵng không đứng ngoài cuộc. Bằng nghệ thuật và từ nghệ thuật, họ đã trực tiếp đóng góp, kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng để nối nhịp cầu sẻ chia đến người dân vùng khó.

TRANG 5



CPI thành phố 9 tháng tăng 3,02% so với cùng kỳ

Ngày 4-10, Cục Thống kê thành phố cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn thành phố tháng 9-2024 tăng 0,06% so với tháng trước và tăng 2,66% so với cùng kỳ năm 2023. Trong mức tăng 0,06% của CPI tháng 9-2024, có 7/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng; 3/11 nhóm hàng có chỉ số giá giảm và 1/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ không biến động so với tháng trước. Nhóm hàng có mức tăng so với tháng trước là: nhóm giáo dục tăng 2,86%; nhóm bưu chính viễn thông tăng 0,72%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,52%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,4%; may mặc, mũ nón giày dép tăng 0,22%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,21%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,08%. Nhóm hàng có mức giảm so với tháng trước là: giao thông giảm 2,91%; văn hóa giải trí và du lịch giảm 0,52%; thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,42%. Riêng nhóm đồ uống... không biến động. Một số nguyên nhân làm CPI tháng 9 tăng là áp dụng mức giá học phí mới của đầu năm học 2024-2025; giá gas, giá điện sinh hoạt, giá vàng tư nhân tăng. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng thời tiết nên một số loại thực phẩm như thủy hải sản, rau củ quả tăng giá... Cũng theo Cục Thống kê, CPI bình quân 9 tháng năm 2024 tăng 3,02% so với bình quân cùng kỳ năm 2023. Trong đó, 10/11 nhóm hàng có chỉ số giá tăng và 1/11 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

M.Q

TRONG SỐ NÀY

Nỗ lực bảo đảm nguồn cung, phòng ngừa dịch bệnh

TRANG 4

Kinh nghiệm phòng, chống lũ lụt tại các nước

TRANG 6

ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM HỘI QUÂN Chờ điện mạo mới

TRANG 6

Doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam thực hiện “5 tiên phong” phát triển cùng đất nước

(TIẾP THEO TRANG 1)

doanh nhân có mặt ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, không chỉ trong nước mà nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã gây được tiếng vang, khẳng định giá trị thương hiệu vươn tầm ra khu vực và thế giới, góp phần đưa thương hiệu Việt ra toàn cầu và nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế. Trong đó, có các doanh nghiệp dân tộc, tập đoàn kinh tế có quy mô lớn, giữ vai trò quan trọng, là nòng cốt, tiên phong dẫn dắt sự phát triển của các ngành, lĩnh vực và nền kinh tế và đóng góp vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của thương hiệu quốc gia; đồng thời vươn ra thị trường khu vực và thế giới như các tập đoàn: Viettel, PVN, Vingroup, FPT, THACO, Hòa Phát, TH, Vinamilk...

Đội ngũ doanh nhân, các hiệp hội doanh nghiệp đã phát huy tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm với xã hội, nhiều doanh nhân đã tích cực tham gia các chương trình xã hội, xóa

đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chương trình vì cộng đồng, gần bó hơn với giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thường xuyên, tích cực đóng góp vào việc thực hiện đột phá chiến lược về thể chế, xây dựng chính sách và pháp luật.

Biểu dương, đánh giá cao sự lớn mạnh của doanh nghiệp, doanh nhân và chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà các doanh nghiệp, doanh nhân phải đối mặt, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Chính phủ và các bộ, ngành tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm để doanh nghiệp, doanh nhân phát triển lớn mạnh và đóng góp vào phát triển đất nước.

Phát huy phương châm “nói ít, làm nhiều”, “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện có hiệu quả thiết thực”, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện 5 tiên phong. Trong đó, tiên phong trong thúc đẩy 3

đột phá chiến lược mà Đảng và Nhà nước đã xác định gồm đột phá về thể chế, đột phá về hạ tầng, đột phá về nguồn nhân lực, đặc biệt là đột phá về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiên phong phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng thành quả của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đổi mới sáng tạo để phục vụ làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới. Tiên phong góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Tiên phong trong xây dựng, quản trị doanh nghiệp hiện đại, góp phần xây dựng quản trị đất nước thông minh, xây dựng Chính phủ trong sạch, liêm chính, vì nhân dân phục vụ. Tiên phong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm tốt công tác an sinh xã hội.

TTXVN

Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ

Ngày 4-10, đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ cho biết đã có chuyến thăm và làm việc tại Đại học New South Wales (UNSW), Trung tâm đào tạo về Công nghệ an toàn và Vật liệu chống cháy, Trung tâm khoa học Carbon và Đổi mới sáng tạo của Hội đồng Nghiên cứu Australia (ARC). Đây là hoạt động nhằm mở rộng hợp tác quốc tế của Đà Nẵng với các cơ sở nghiên cứu tại

Australia trong các lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố trong thời gian tới. Trước đó, chiều 3-10, đoàn công tác đến thăm Đại học Sydney, một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu tại Australia. Tại đây, đoàn đã tham gia các buổi làm việc và thảo luận với các giáo sư và chuyên gia trong lĩnh vực chip, bán dẫn và điện tử viễn thông;

những xu hướng mới trong công nghệ điện tử viễn thông, trong đó, tập trung trong vấn đề tối ưu hóa hiệu suất, các ứng dụng và thảo luận về khả năng hợp tác trong tương lai. Qua đó, mở rộng mạng lưới kết nối, thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực chip và điện tử viễn thông tại Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam trong tương lai.

VĂN HOÀNG

Thành lập Tổ công tác triển khai Khu thương mại tự do Đà Nẵng

(TIẾP THEO TRANG 1)

của tổ công tác và có nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp, báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ của tổ công tác theo yêu cầu của tổ trưởng và các cấp có thẩm quyền; tham mưu nội dung đơn đốc, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ để đảm bảo tiến độ đạt ra.

Cùng ngày, Chính phủ ban hành Quyết định

số 1088/QĐ-TTg phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26-6-2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Theo đó, trong tháng 12-2024, UBND thành phố hoàn thành việc xây dựng đề án, hồ sơ thành

lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định. Từ quý 4-2024 đến quý 1-2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

M.QUẾ

Mô hình “Dân vận khéo”

“Tủ sách cộng đồng” mang lại niềm vui cho người bệnh

Mô hình “Tủ sách cộng đồng” được Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai tại Khoa Ung bướu (Bệnh viện Đà Nẵng) và Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng, không chỉ tiếp thêm niềm vui tinh thần, động lực vượt qua bệnh tật cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân mà còn góp phần lan tỏa văn hóa đọc.

Được triển khai từ tháng 5-2023, hiện nay mô hình “Tủ sách cộng đồng” tại tầng 3, Khoa Ung bướu (Bệnh viện Đà Nẵng) được trang trí thêm nhiều cây xanh. Cùng với âm nhạc nhẹ nhàng vào mỗi cuối ngày khiến nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cảm thấy thoải mái, thư giãn khi đến đây. Anh Phạm Quang Hùng (quận Sơn Trà) điều trị tại khoa gần một năm rưỡi bày tỏ: “Không gian đọc sách ở đây xanh - sạch - đẹp, lại có thêm bánh ngọt cho bệnh nhân thưởng thức sau mỗi lần xạ trị khiến những người bệnh như chúng tôi luôn cảm thấy được quan tâm, chăm sóc và cảm giác thư thái, giúp quên đi căng thẳng, đau đớn của bệnh tật”. Còn với chú Trần Văn Sinh (quận Ngũ Hành Sơn), vui khi có tủ sách làm bạn. “Sách không chỉ là bạn mà còn là niềm vui giúp tôi đi đôi với bệnh, rèn luyện cho tôi tinh thần mình mẫn, trí tuệ hơn”, chú Sinh nói.

Bác sĩ Lê Quốc Tuấn, Trưởng khoa Ung bướu (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, bên cạnh công tác khám, chữa bệnh, bệnh viện còn đặc biệt chú trọng đến việc chăm sóc đời sống tinh thần và những



Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy tặng “Tủ sách cộng đồng” cho Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng.

khó khăn khác của bệnh nhân. Từ khi có tủ sách do Ban Tuyên giáo Thành ủy trao tặng, nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tìm thấy cho mình niềm vui, lạc quan hơn trong quá trình điều trị và chăm sóc người thân. Để giữ gìn không gian tủ sách, khoa phân công nhân viên dọn dẹp, sắp xếp gọn gàng mỗi ngày cũng như nhắc nhở, nâng cao ý thức mọi người trong việc giữ vệ sinh chung để tủ sách trở thành một góc hấp dẫn trong khoa, xua tan lo lắng, muộn phiền của bệnh nhân và người nhà. Đồng thời, bệnh viện cũng triển khai mô hình “Tủ bánh yêu thương” tại khoa. Sau những đợt truyền thuốc, truyền hóa chất, những chiếc bánh, hộp sữa, chai nước như tiếp thêm năng lượng, là sự đồng cảm, chia sẻ thiết thực với nỗi đau của người bệnh. “Hơn

nữ, 1 tháng/lần sẽ tổ chức chương trình “Tiếng hát yêu thương”. Các bệnh nhân được tham gia hát, giao lưu, chia sẻ nhiều hơn. Những giây phút đó góp phần rất lớn trong việc điều trị người bệnh, nhất là đối với các bệnh nhân ung thư”, bác sĩ Tuấn cho biết thêm.

Cuối tháng 8-2024, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng triển khai mô hình “Tủ sách cộng đồng” và trao quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng. Bà Trần Thị Đường, quê ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam bày tỏ: “Bệnh viện có một tủ sách để bệnh nhân, người nhà đến ngồi đọc và thư giãn như thế này rất tuyệt vời. Qua đó, chúng tôi sẽ nâng cao kiến thức, nhất là những kiến thức về điều trị bệnh của mình”.

Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng cho hay, tủ sách với khoảng 400 đầu sách đa dạng các thể loại như khoa học, dinh dưỡng, văn hóa, giải trí... là niềm mong muốn của tất cả các bệnh nhân nơi đây. Sau những giờ điều trị, họ sẽ tìm đến sách để đọc và thư giãn. Bởi đọc sách cũng được coi là phương pháp điều trị giúp bệnh nhân giảm căng thẳng, làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ. “Tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều những hoạt động nhân văn ý nghĩa như vậy để góp năng lượng giúp người bệnh vượt qua mọi khó khăn trong lúc chữa bệnh”, bác sĩ Khánh cho biết.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Mai Thị Thu chia sẻ, với tinh thần “chia sẻ yêu thương, kết nối cuộc sống”, mô hình dân vận khéo “Tủ sách cộng đồng” là phần quà trao tặng đến các bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ung bướu (Bệnh viện Đà Nẵng) và Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng để có thể thư giãn, thêm niềm vui tinh thần, lạc quan hơn sớm vượt qua bệnh tật. Không chỉ vậy, mô hình góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Thông qua việc đọc sách sẽ giúp bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nâng cao kiến thức, nhất là những kiến thức về phòng bệnh, điều trị và chế độ dinh dưỡng cho người bệnh. Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình tủ sách đến với các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

THANH PHƯƠNG

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri quận Liên Chiểu

(TIẾP THEO TRANG 1)

bảo đảm vệ sinh môi trường. Cử tri đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với những dự án trọng điểm trên địa bàn, trong đó cần xây dựng chính

sách thống nhất về mức hỗ trợ, bố trí tái định cư cho người dân khi bị giải tỏa đối với từng dự án.

Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố

Nguyễn Duy Minh ghi nhận các ý kiến cử tri và cho biết sẽ tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

TRỌNG HÙNG

Tạo chuyển biến nhận thức trong thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU

Ngày 4-10, Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát chuyên đề đối với UBND quận Sơn Trà trong việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay, trong triển khai thực hiện bộ thủ tục hành chính và các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của UBND các quận.

Theo báo cáo, UBND quận chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và phát động

phong trào đấu tranh, đẩy lùi tình trạng “né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn” trong thực thi công vụ. Việc triển khai các nội dung, giải pháp bảo đảm đồng bộ từ xây dựng kế hoạch, đăng ký nhiệm vụ cụ thể, triển khai thực hiện, theo dõi, đánh giá tại cơ quan đã tạo chuyển biến về nhận thức và lối làm việc, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả triển khai các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của UBND quận (từ 1-11-2023 đến 31-7-2024), trong đó, dự án chuẩn bị đầu tư là 114; dự án đang triển khai các thủ tục là 52; dự án hoàn thành là 7. Các dự án triển

khai thi công bảo đảm tiến độ, đúng hiệu quả đầu tư của dự án. Quá trình triển khai dự án, quận chưa phát hiện biểu hiện vi phạm theo Chỉ thị số 34-CT/TU.

Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn đánh giá cao kết quả đạt được của UBND quận Sơn Trà trong triển khai các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền và đề nghị quận phát huy kết quả đạt được, có giải pháp các tồn tại, hạn chế. Đồng thời, quận cần mạnh dạn nhận diện các biểu hiện theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TU, từ đó để xuất giải pháp nâng cao hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

T. HUY

9 tháng, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 25 tỷ USD

Ngày 4-10, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết tính đến ngày 30-9, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 24,78 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng hơn 17,3 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Như vậy, cả nước có 41.314 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 491,71 tỷ USD (lưu ý kể đến ngày 30-9). Vốn thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 314,5 tỷ USD, bằng gần 64% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết các đối tác đầu tư lớn nhất trong 9 tháng chủ yếu đến từ châu Á, bao

gồm: Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản. Cụ thể, 5 quốc gia và vùng lãnh thổ này chiếm trên 73% số dự án đầu tư mới và hơn 75% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước. Nhiều dự án lớn trong lĩnh vực bán dẫn, năng lượng, sản xuất linh kiện, sản phẩm điện tử, sản phẩm nhiều giá trị gia tăng... được đầu tư mới và mở rộng vốn.

VIETNAM+

Từ trái tim đến trái tim

Hơn 20 năm qua, mô hình dân vận khéo “Từ trái tim đến trái tim” của Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố đã hỗ trợ phẫu thuật cho 1.377 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 57,3 tỷ đồng. Trong năm 2024, mô hình dân vận khéo này tiếp tục lan tỏa, thấp lên hy vọng cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.



Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh huyện Hòa Vang phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế huyện và các bác sĩ Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Đà Nẵng) tổ chức 3 đợt khám sàng lọc bệnh tim tại các trường mầm non.

Ảnh: X.H

Nhờ khám sàng lọc, mới đây, Phạm Việt Kiên (sinh năm 2021) con chị Mai Thị Hồng Diễm (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) được Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố hướng dẫn làm thủ tục và tài trợ kinh phí phẫu thuật tim bẩm sinh tại Bệnh viện Đà Nẵng. Là mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, ngày nhận được tin con không may mắc bệnh hiếm gặp, chị Diễm như gục ngã. “Tôi rất hoang mang, lo lắng vì chi phí điều trị quá lớn. Được hội quan tâm, hỗ trợ kinh phí phẫu thuật miễn phí cho con, tôi rất xúc động, biết ơn các tấm lòng của mọi người”, chị Diễm chia sẻ.

Một câu chuyện khác là Trần Nguyễn Xuân Thùy (sinh năm 2020) con chị Nguyễn Thị Thảo (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ chi phí để phẫu thuật tim bẩm sinh tại Bệnh viện Đà Nẵng. Chia sẻ về niềm vui khi nhìn thấy con khỏe mạnh hơn, chị Thảo xúc động: “Tôi rất biết ơn sự hỗ trợ, đồng hành của hội trong suốt quá trình con chiến đấu với bệnh tật. Hội đã cho con tôi một cuộc đời mới”.

Đây là hai trong nhiều trường hợp được Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim bẩm sinh miễn phí trong năm

2024. Theo Chủ tịch Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh huyện Hòa Vang Trần Thị Lộc, hằng năm, huyện hội phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế huyện và các bác sĩ Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức 3 đợt khám sàng lọc bệnh tim đến tận các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn huyện. Trong đợt khám sàng lọc vừa qua, huyện hội tổ chức khám cho 3.646 em, phát hiện 59 em bị bệnh tim, trong đó 14 em được chỉ định phẫu thuật. Ngay sau khi có kết quả khám, bà Lộc động viên phụ huynh các em vững tâm. Với những em chưa chỉ định phẫu thuật, bà thường xuyên gọi điện hỏi thăm, nhắc nhở việc tái khám định kỳ và giới thiệu đến Thành hội để nhận được sự hỗ trợ can thiệp điều trị sớm. “Chúng kiến nhiều em bị bệnh tim có hoàn cảnh rất thương tâm đã thúc giục bản thân tôi phải cố gắng để giúp các em được điều trị sớm. Nhìn các em khỏe mạnh, vui tươi, hồn nhiên là động lực cho tôi cố gắng hơn mỗi ngày”, bà Lộc tâm sự.

Tại quận Liên Chiểu, chương trình đã hỗ trợ phẫu thuật tim cho 189 em với tổng số tiền hơn 9,8 tỷ đồng. Theo Chủ tịch Hội Bảo

trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh quận Nguyễn Thị Hứa, việc hướng dẫn gia đình làm thủ tục, gửi đến các nhà tài trợ giúp kinh phí để các em được phẫu thuật không quá 10 ngày. Sau phẫu thuật, quận hội thường xuyên thăm hỏi, nhắc nhở các em tái khám định kỳ.

Chủ tịch Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Huỳnh Văn Hoa cho biết, trước đây, khi phát hiện trẻ bị bệnh tim bẩm sinh phải ra Hà Nội hoặc vào Thành phố Hồ Chí Minh điều trị nên phát sinh chi phí lớn và thời gian kéo dài. Sau này, khi Thành hội phối hợp Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo ký kết thực hiện việc khám sàng lọc cho trẻ 0 đến 18 tuổi đã giúp nhiều em phát hiện và điều trị bệnh sớm. Ngay từ đầu năm, Thành hội chỉ đạo các quận, huyện hội phối hợp triển khai công tác khám sàng lọc đến các trường học, vận động các tổ chức, cá nhân hào tâm tài trợ kinh phí để điều trị cho các em. Với mô hình “Từ trái tim đến trái tim”, Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố đã trở thành nhịp cầu nhân ái, mang lại niềm tin và hy vọng cho hàng ngàn trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.

XUÂN HẬU

Đầu tư phát triển hạ tầng du lịch biển

Là địa phương phát triển du lịch gắn với các sản phẩm du lịch biển, vì vậy, thành phố luôn chú trọng triển khai nâng cấp tiện ích công cộng và dịch vụ nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách.

Cuối tháng 9-2024, UBND thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Công viên, Cầu bộ thể thao biển và bãi tắm Sơn Thủy (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) với tổng mức đầu tư hơn 34,6 tỷ đồng. Dự án được thực hiện từ năm 2024-2026 nhằm đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, thể dục - thể thao, tắm biển của người dân; đồng thời phục vụ hoạt động, đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao về thể thao biển. Có niềm đam mê và thường xuyên trải nghiệm các hoạt động dịch vụ tại các bãi biển, anh Nguyễn Như Hiến (quận Cẩm Lệ) cho rằng: "Bãi biển Sơn Thủy là một trong những bãi tắm đẹp và tiềm năng với bãi cát trắng mịn, nước trong xanh. Tuy vậy, bãi biển này lại chưa được nhiều du khách biết đến vì chưa có nhiều tiện ích, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. Hy vọng trong thời gian đến địa điểm này sẽ phát triển hơn để xứng đáng với lợi thế vốn có mà thiên nhiên đã ban tặng". Với đề án "Định hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", thành phố đang triển khai nhiều dự án nhằm đồng bộ hạ tầng cảnh quan, góp phần chỉnh trang đô thị, tạo điểm nhấn cảnh quan trên các tuyến đường trọng điểm về du lịch biển. Trong đó, nổi bật là 2 dự án "Đầu tư cải tạo cảnh quan, tạo một số điểm nhấn khu vực vỉa hè và bãi cát tuyến biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa" và "Đầu tư, bổ sung cơ sở hạ tầng, cải tạo cảnh quan, tiện ích công cộng phục vụ quản lý, khai thác



Các sản phẩm dịch vụ du lịch biển Đà Nẵng đáp ứng nhu cầu của người dân, khách du lịch. TRONG ẢNH: Hội thi Cầu bộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024 nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống khi du khách tắm biển.

du lịch ven biển tuyến đường Nguyễn Tất Thành". Hiện nay, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (ban quản lý) là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý toàn bộ các hoạt động tại các bãi biển của thành phố. Thời gian qua, ban quản lý triển khai thực hiện đồng bộ trong công tác quy hoạch, quản lý, bố trí sắp xếp dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật và tiện ích công cộng. Cụ thể duy trì thường xuyên việc đầu tư cơ sở hạ tầng, tiện ích công cộng, trồng cây xanh tạo thảm xanh ven biển, bố trí và sắp xếp lại các đơn vị kinh doanh dịch vụ, nâng cấp thường xuyên các tiện ích dịch vụ công cộng và các hoạt động dịch vụ tại bãi biển... Các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại bãi biển được yêu cầu sửa chữa, trang trí lại khu

vực kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ chuẩn chuyên nghiệp, niềm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Ban quản lý còn đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo nội quy quy định, quảng bá các sản phẩm du lịch thông qua các kênh truyền thông mạng xã hội. Đặc biệt, ban quản lý cùng các địa phương, đơn vị liên quan chú trọng bảo đảm trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch nhằm hướng đến xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường, đô thị văn minh, hiện đại và có môi trường du lịch an toàn, thân thiện. Trong đó, đối với công tác cứu nạn tại bãi biển, các trạm cứu hộ được làm mới, trang bị thêm các phương tiện như cano, ván lướt cứu hộ, hệ thống phao giới hạn an toàn; hai đường dây nóng đặt cố định tại hai trạm điều hành ở hai tuyến biển là

Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa và tuyến Nguyễn Tất Thành, bố trí nhân viên trực 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý các phản ánh của người dân và du khách. Ngoài việc tăng cường công tác giám sát đơn vị dọn vệ sinh bãi biển, ban quản lý còn thường xuyên kêu gọi cộng đồng chung tay làm sạch, đẹp bãi biển; nâng cao nhận thức của người dân và du khách đối với việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh ven biển; tổ chức các hoạt động dọn vệ sinh theo chủ đề, lồng ghép tuyên truyền trong các sự kiện được tổ chức tại bãi biển...

Ông Phan Minh Hải, Phó trưởng ban quản lý nhìn nhận, đến nay, các sản phẩm dịch vụ du lịch biển Đà Nẵng về cơ bản đã đáp ứng nhu cầu của người dân, khách du lịch và được đánh giá rất tốt ở một số tiêu chí như môi trường sạch đẹp, mức độ an ninh, an toàn cao, cơ sở hạ tầng, tiện ích bảo đảm. Trong thời gian đến, ban quản lý tiếp tục triển khai đồng bộ các kế hoạch nhằm bảo đảm hạ tầng, kỹ thuật tại các bãi biển cũng như điểm du lịch trên địa bàn thành phố. Trong đó, chú trọng công tác triển khai thực hiện quy hoạch, đầu tư dự án Công viên biển Mỹ An và đề án Phát triển du lịch cộng đồng Mân Thái - Thọ Quang, thiết kế cảnh quan, nâng cấp hạ tầng hai tuyến biển; bổ sung và xây lắp thêm các thiết bị tập thể dục, các trò chơi trẻ em và các thiết bị điện, điện chiếu sáng trang trí nghệ thuật, âm thanh cho các công trình điểm nhấn và cảnh quan. Theo đó sẽ hướng đến việc hình thành thương hiệu du lịch biển Đà Nẵng "an toàn - văn minh - hấp dẫn" thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan và trải nghiệm.

TRẦN TRÚC

Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 6.000 tỷ đồng

Ngày 4-10, Bộ Tài chính đã công khai tình hình trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu quý 2-2024. Theo đó, số dư Quỹ bình ổn giá đầu kỳ là 6.079,4 tỷ đồng; số dư cuối kỳ quý 2-2024 gần 6.061 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, việc công khai Quỹ bình ổn giá xăng dầu là nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh

bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3-9-2014 và Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 1-11-2021 (sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

TTXVN

Đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển văn hóa đọc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền phát triển văn hóa đọc năm 2024, nhằm tăng cường vận động, khuyến khích các tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xây dựng, duy trì thói quen đọc; định hướng và thúc đẩy xu hướng thị hiếu đọc lành mạnh trong xã hội. Bộ yêu cầu nội dung tuyên truyền được xây dựng

bảo đảm các nội dung như trong đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030", bám sát các mục tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Các hoạt động được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

K.NGUYỄN

VNPT hợp tác với Qualcomm cung cấp dịch vụ Internet thế hệ mới

Tập đoàn Bưu chính- Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa ra mắt thiết bị cung cấp dịch vụ Internet thế hệ mới tích hợp công nghệ WiFi 7 (XGS-PON WiFi 7) tiên tiến. Theo đó, VNPT trở thành nhà mạng đầu tiên ở Việt Nam triển khai công nghệ đột phá này với Qualcomm 10G Fiber. Sản phẩm công nghệ tiên tiến của VNPT sử dụng các nền tảng Qualcomm 10G Fiber Gateway sẽ mang tới giải pháp

kết nối Internet cáp quang thế hệ mới kết hợp với công nghệ phủ sóng không dây WiFi 7, đem trải nghiệm internet tốc độ cao, ổn định và độ trễ rất thấp.

Việc sử dụng các công nghệ và chipset hàng đầu của Qualcomm cung cấp đảm bảo độ ổn định về chất lượng dịch vụ, bao gồm cả trong các môi trường truyền sóng WiFi bị hạn chế.

Chinhphu.vn

TIN VẤN

Ngày 4-10, Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy quyết định phân công ông Vũ Thành Liêm, Chánh Văn phòng Quận ủy tham quan và trải nghiệm.

Xuân, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Hòa Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời phân công, điều động ông Nguyễn Đình Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Xuân đến nhận công tác tại Quận ủy Cẩm Lệ và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Quận ủy. (AN NHIỆN)

Phóng sự - Ghi chép

Mù u ra phố

Rong ruối qua các đường thành phố, nhất là những khu đô thị mới, nếu quan sát sẽ nhận ra những hàng cây xanh bản địa gắn bó với quê hương. Nào là lộc vừng với dáng cây đẹp, hoa nhỏ li ti, mọc thành từng chùm treo rủ xuống như dải lụa đỏ; mang đến vẻ đẹp lãng mạn cho không gian sống. Nhưng ấn tượng hơn khi cả tuyến phố với hàng dài cây mù u ở phố đi bộ Bạch Đằng thì đó mới là điều lạ, mới mẻ và rất riêng của thành phố bên sông Hàn.



Mù u nở hoa bắt đầu từ tháng 5 hằng năm.

Hàng mù u được trồng dọc theo tuyến phố đi bộ Bạch Đằng. Ảnh: TRIỆU TÙNG

1. Từ lâu và mãi tận đến bây giờ, ở Đà Nẵng, việc lựa chọn cây xanh để trồng đường phố là để tài luôn nóng ở diễn đàn các kỳ họp HĐND thành phố. Điều khá thú vị một số giống cây bản địa đã được đưa vào danh mục cây xanh khuyến khích trồng. Tại Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 14-6-2014 của UBND thành phố quy định khuyến khích trồng cây xanh trong đó thì với các loại cây bản địa như lộc vừng, mù u, ngọc lan và cả cây phi lao. Tuy nhiên, sức sống của những loài cây bản địa được trồng quy cũ, có hệ thống phải kể đến hàng cây mù u dọc tuyến đường Bạch Đằng nơi dài (đoạn từ Công viên APEC đến cầu Trần Thị Lý). Đã hai năm qua, cứ mỗi độ vào hè, hàng mù u trở bông một màu trắng tinh khiết, giản dị, Hoa mù u không kiêu sa, quý phái như hoa hồng, hoa lan... nhưng đủ để làm ngất ngây lòng người.

Đôi bờ sông Hàn và Cẩm Lệ nay đã khác xưa, nhưng hàng mù u bây giờ cũng là cái gạch nối giữa xưa cùng nay, giữa mới và cũ. Quê tôi ở ngay ngã ba sông Cẩm Lệ - sông Yên - sông Túy Loan, bên này là làng Cẩm Bình, bên tả là Cẩm Nê. Bên trong thuộc là làm nên sản vật thuộc là Cẩm Lệ trữ danh một thời, bên dệt chiếu cũng nổi tiếng không kém (chiếu Cẩm Nê). Nước sông quê ngày nớ nhấp nhò từng con sóng nhỏ. Ngồi sắn, đàn bướm vẫn hồn nhiên bay lượn bên hàng dâm bụt đỏ trước nhà.

Nhớ ngày bông dâm bụt chúng tôi hay ngồi dưới những tán lá mù u để thả hồn theo những cơn gió nồm thổi lên từ bên sông để tránh nắng mùa hè cho mái tận chiếu tắt nắng. Làng bên bãi sông nên có nhiều lạch nước và cũng có nhiều loài cây tự nhiên mọc hoang như thị, trám, bứa, mù u... Loại cây nào cũng hữu ích đến lạ. Nếu trái thị, hạt trám, quả bứa

đem lại cho bạn trẻ cái ăn vặt, thì cây mù u cung cấp vật dụng làm trò chơi. Hối nớ, hiếm có ve bi (bi chai - bi thủy tinh) nên bạn trẻ dùng sọt trái mù u để chơi trò bắn bi. Bắn chán thì làm "đạn mù u" để bắn nạng thun. Trong thế giới tự nhiên thú ầy, chẳng ai hỏi hay biết cây mù u từ đâu mà có. Tuy nhiên, khắp làng hể có bờ ruộng, hàng rào vườn nhà đều có mọc cây mù u. Cây mù u cho hoa, cho trái cũng thật "lạ" hơn những giống cây khác. Trong một chùm bông mù u, bên cạnh những bông còn e ấp thì có những bông cũng đang "ôm" trái nhỏ, mới trái tròn bằng đầu ngón tay út mồm mím, xinh xắn. Trái mù u già có màu xanh nhạt, rất tròn. Đến cuối thu, khi chín, chúng chuyển sang màu vàng hoặc nâu sậm...

Bạn trẻ gặp trái mù u rụng là hí hửng lượm không sót một trái, bạn nó khoái chí lắm vì phen này sẽ có một túi quần "đạn mù u" để tha hồ bắn nạng thun... Trái mù u không chỉ để con trẻ làm trò chơi mà cũng hữu ích với người lớn. Trái mù u lượm về, phơi khô, đập sọ lấy lõi cơm rời cắt lát; dùng cọng nan tre vót tròn xâu lại thành chuỗi. Đây là loại đèn thấp sáng cho những tháng ngày mưa dầm, gió bắc. Xưa chưa có đèn điện thì thấp sáng là đèn đầu. Thời bao cấp đầu hòa thấp sáng cũng mua theo tem phiếu; không tem phiếu thì cũng lội bộ hàng chục km bờ ruộng để mua. Kẹt nhất là vào mùa bão, nhà ai hết đầu hòa thì lôi xâu trái mù u ra đốt, thay đèn đầu hòa để thấp sáng ăn bữa cơm tối. Gia đình nào khám khá thì đốt đầu phụng ra đĩa sứ, thả thêm vào sợi bắc bện từ bông gòn để làm tim đèn. Thắp đèn đầu phụng vài hôm chớ cũng phải tiết kiệm, dành dùm để chiếu xào thức ăn nên nhà ai cũng quay sang đốt đèn mù u. Quê tôi duy trì dùng đèn mù u, đèn đầu hòa đều đặn cho đến khi có điện về làng. Tôi học lên đại học ở thành phố, đèn cao áp chiếu sáng khắp nơi, xanh

đỏ đỏ lấp lánh, nhưng ký ức về thời gian khó tôi vẫn không bao giờ quên được. Có những đêm, tôi chiêm bao thấy mình đi nhặt trái mù u...

Những cây mù u cổ thụ được khai thác cửa thân lấy gỗ. Mấy chú thợ mộc ở xóm Ghe làng dưới hay lội vô làng tôi tìm mua, xẻ ra thành những tấm ván to, rồi bán cho ghe rôi (thuyền buôn chuyên An Hải - Túy Loan - An Trạch) chở về vùng An Hải (Sơn Trà) bán lại cho các xưởng đóng thuyền. Mấy người trong làng nói gỗ mù u tốt không thua gì gỗ kiến kiến, ngâm nước mấy cũng không hư.

2. Chiều cuối tuần hôm rôi, sau khi dự tiệc ở khu nhà hàng tiệc cưới đường 2 Tháng 9, nhóm bạn thời cùng học Trường THPT Hòa Vàng chúng tôi nay đưa ở Hòa Phước, người ở tận Điện Hòa (thị xã Điện Bàn - Quảng Nam) rủ nhau dạo phố. Khi thả bộ ở phố đi bộ Bạch Đằng, đưa nào cũng ở lên vui mừng như hồi nhỏ, rồi thốt lên "Ui cây mù u nê, chừ ở quê vẫn hiếm thấy lắm". Một hàng mù u dài hơn cây số dọc theo phố đi bộ Bạch Đằng đã được trồng nơi đây.

Hàng cây mù u theo tuyến phố đi bộ Bạch Đằng là hiện thực hóa theo đề án phát triển cây xanh đường phố bằng chủng loại cây đặc hữu bản địa. Qua quan sát hàng cây mù u hiện nay đã sinh trưởng khá tốt, tán rộng, lá dày cho bóng mát. Dưới ánh đèn màu, hàng mù u càng thêm vững chãi song hành theo bao bước chân du khách đến văn cảnh, dạo phố đêm. Hàng cây mù u bóng dưng trở thành thứ "gia vị" cho những cuộc rong chơi; điểm đến cho những hẹn hò đôi lứa.

Hàng đêm, khi phố đi bộ lên đèn, đường Bạch Đằng nối dài trở nên rực rỡ với những ánh đèn neon đầy màu sắc, giai điệu âm nhạc rộn ràng, không khí nhộn nhịp đặc trưng lễ hội sôi động. Ở đây, cũng có bố trí các trạm phát wifi miễn phí, rồi cùng với hàng cây mù u, ghé đá; những quầy hàng ăn vặt... để cho bao trải nghiệm đến với người dân thành phố và du khách luôn được trọn vẹn nhất. Du khách check-in đường Bạch Đằng có thể thoải mái ngắm nhìn thành phố về đêm, dòng sông Hàn thơ mộng, những cây cầu huyền ảo lung linh, cùng với đó là trải nghiệm ẩm thực các chương trình nghệ thuật giải trí đặc sắc. Khi thành phố lên đèn cũng là lúc phố đi bộ Bạch Đằng nổi bật với con đường sáng rực lung linh.

Cách đây 5 tháng, khi khai trương phố đi bộ Bạch Đằng, lãnh đạo UBND quận Hải Châu có vi von: sông Hàn đoạn qua khu vực trung tâm được xem

Phố đi bộ Bạch Đằng (quận Hải Châu) theo tuyến đường Bạch Đằng nối dài giao cắt từ đường Bình Minh 4 đến đường Bình Minh 9, chiều dài 650m. Tuyến đường có lộ giới 36m, gồm lòng đường rộng 15m, vỉa hè phía tây rộng 9m, vỉa hè phía đông rộng 12m, diện tích khoảng 2,2ha. Theo thiết kế phố đi bộ có diện tích 9.750m²; khu chợ đêm (trên vỉa hè phía bờ sông Hàn) bố trí các gian hàng di động với 5 mặt hàng chính, gồm: đồ lưu niệm, mỹ nghệ; thời trang tổng hợp; ẩm thực; dịch vụ và biểu diễn văn hóa nghệ thuật.

như "phòng khách" của thành phố Đà Nẵng. Cùng với thành phố, thời gian qua quận Hải Châu đã đầu tư nhiều nguồn lực cải tạo cảnh quan cho khu vực sông Hàn. Sông Hàn không chỉ đẹp về cảnh quan mà cần phải sôi động, giàu sức sống với nhiều hoạt động hấp dẫn, góp phần phát triển kinh tế, nhất là kinh tế đêm.

Quả thực trong "phòng khách" ấy có hàng cây với tên gọi quý kiểng là "mù u" nhưng mang trong mình dấu ấn đặc sắc loài cây coi bản địa; mang theo trầm tích hoài niệm của nhiều người Đà Nẵng hôm nay. Trong đó có thể hệ yếu thích nhạc sĩ Trần Tiến qua bài hát "Sao em nớ vội lấy chồng" với câu ca từ:

... Bướm vàng đã đậu trái mù u rồi
Lấy chồng sớm làm gì để lờ ru thêm buồn...
Để biết vì sao "bướm vàng đậu trái mù u" thì cứ sau tháng 5 hằng năm, hàng mù u trên đường Bạch Đằng sẽ trở bông. Cây mù u trở bông trắng cả cây, bông múp tròn trông thật đẹp thương. Chắc do bông có mùi hương thoang thoang nên con, bướm đập đi... và cũng có lẽ, bướm vàng thích đậu nhánh mù u vì mê cả trời hoa trắng mênh mang ầy.

Để cùng sự phát triển của thành phố, có nhiều và rất nhiều người đến sinh sống và làm việc ở phố thị nhưng cũng bước ra từ phía công làng. Chắc hẳn, dù ở nơi phố xá vẫn hồi nhớ một thuở, đêm cánh bướm sắc sỡ sắc màu, ép chung với hoa; nhìn những chùm bông trắng muốt, những cánh bướm đầu đã khô trên tập vở mà lòng luôn cảm thấy bình yên.

Hôm nay, ngắm nhìn hàng cây mù u ven sông Hàn, ven tuyến đường Bạch Đằng chắc nhiều người cũng có neo đậu câu chuyện tình người, tình quê trong không gian phố thị.

TRIỆU TÙNG

Cấp điện ổn định, an toàn trong mùa mưa bão

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, ngành điện lực thành phố triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chủ động ứng phó với mọi tình huống nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra; đồng thời bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định để phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.



Ngành điện chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các hư hỏng và sự cố phát sinh trong mùa mưa bão 2024.

Cấp điện là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, với đặc điểm địa hình thấp trũng khiến cho các khu vực này dễ bị ngập lụt khi có mưa lớn kéo dài. Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Điện lực Cẩm Lệ đã xây dựng kế hoạch triển khai nhằm chủ động, nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai. Trong đó, xác định phương châm "lấy phòng là chính" với một số giải pháp như tổ chức các nhóm quản lý đường dây sử dụng xe nâng chuyên dụng để kiểm tra định kỳ tổng thể lưới điện trung hạ áp và các trạm biến áp (TBA). Đặc biệt, Điện lực Cẩm Lệ chú trọng gia cố móng cột trung hạ thế tại các vị trí hạ lưu dòng chảy ven sông nhằm giảm nguy cơ sạt lở; kiểm tra và thay thế các thùng, hộp công-tơ mất nắp; phát quang hành lang tuyến trong và ngoài đường dây để giảm thiểu các trường hợp cây xanh và quệt vào đường dây khi có gió, lốc lớn gây ra sự cố lưới điện. Bên cạnh đó, đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền, gửi thông báo an toàn điện đến các hộ dân nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn điện.

Còn đối với Điện lực Sơn Trà, đơn vị đang quản lý vận hành gần

1.500 trạm biến áp, 362km đường dây trung thế, hơn 522km đường dây hạ thế. Để ứng phó với mùa mưa bão năm 2024, đơn vị đã xây dựng phương án cụ thể về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Từ vận hành nguồn, lưới điện, trang thiết bị, vật tư tại chỗ đến hậu cần, công tác phối hợp... đều được xây dựng chi tiết, bảo đảm sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Đơn vị cũng đã tiến hành tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống lưới điện, nhất là các vị trí xung yếu tiềm ẩn nguy cơ; tăng cường công tác kiểm tra định kỳ ngày đêm, kết hợp sử dụng các thiết bị hỗ trợ như máy camera nhiệt, máy đo nhiệt độ nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nhanh các khiếm khuyết, tiếp xúc mối nối, thiết bị trên đường dây trung áp và tại các TBA phân phối. Cùng với đó phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan, các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông có treo cáp trên trụ điện

thống nhất giải pháp và thời gian xử lý tình trạng mất an toàn dây cáp viễn thông treo trên trụ điện. Ông Đặng Tuấn Linh, Phó Giám đốc Điện lực Sơn Trà cho biết: "Trước mùa mưa bão, đơn vị đều tổ chức kiểm tra lưới điện định kỳ và đột xuất nhằm phát hiện các nguy cơ, bất thường trên lưới điện để xử lý kịp thời. Do địa bàn rộng, chúng tôi đã thành lập lực lượng để trực "nóng", nhanh chóng trực tiếp xử lý các sự cố khẩn cấp. Đồng thời, chuẩn bị tốt nhất nhân lực, vật tư, kỹ kết phối hợp với một số đơn vị để phòng ngừa hợp xảy ra sự cố trên diện rộng thì có thể nhanh chóng huy động lực lượng xử lý sự cố, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cung cấp điện ổn định, an toàn".

Ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) cho hay, với những diễn biến phức tạp của thời tiết, ngay từ đầu năm, công ty đã phối hợp với cơ quan có

thẩm quyền và các địa phương để nắm thông tin và xây dựng các kịch bản, tổ chức diễn tập xử lý sự cố, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trước mùa mưa bão. PC Đà Nẵng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các hư hỏng và sự cố phát sinh; thực hiện tốt các công tác quản lý kỹ thuật, kiểm tra tin hiệu, nguồn cấp các thiết bị trên lưới, các thiết bị tại các TBA 110kV... Mặt khác, công ty đã yêu cầu các điện lực quận, huyện, xí nghiệp trực thuộc chủ động làm việc với các đơn vị liên quan cùng phối hợp trong công tác phát quang cắt tỉa cây xanh, dọn dẹp bảo đảm an toàn hành lang lưới điện; tháo hạ các biển quảng cáo, vật dụng công trình xây dựng dân dụng trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện và TBA; tổ chức kiểm tra các vị trí xung yếu, có nguy cơ bị ảnh hưởng khi xảy ra thiên tai để kịp thời khắc phục và phát hiện các nguy cơ phát sinh. Công ty đặc biệt lưu ý kỹ về việc cấp điện cho TBA cấp điện các trạm bơm chống ngập trọng điểm trên địa bàn thành phố, cũng như tích cực tuyên truyền về an toàn điện trong nhân dân trước mùa mưa bão... "Khi có ảnh hưởng của thiên tai, lãnh đạo công ty luôn trực chỉ huy tại trụ sở; lãnh đạo các phòng, ban chức năng và lãnh đạo các điện lực, xí nghiệp, đội trực chỉ huy tại đơn vị. Ngoài ra, Phòng Điều độ bố trí thêm cán bộ, công nhân viên trực tăng cường và Xí nghiệp Lưới điện cao thế bố trí ít nhất 1 nhân viên trực thao tác lưu động tại các TBA 110kV trong thời gian trước, trong và sau bão lụt", ông Tuấn thông tin thêm.

HỮU ANH

Nỗ lực bảo đảm nguồn cung, phòng ngừa dịch bệnh

Thời gian gần đây, trước tình trạng thiếu một số loại vắc-xin phòng bệnh tại các cơ sở y tế, người dân buộc phải chọn các cơ sở dịch vụ với giá cao hơn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố đang triển khai các giải pháp để bảo đảm nguồn cung, phòng ngừa dịch bệnh và duy trì sức khỏe cộng đồng.

Chọn tiêm vắc-xin dịch vụ

Tháng 9-2024, chị N.T.B (huyện Hòa Vang) bị chó cắn với tình trạng vết thương nhẹ, chảy nước ngoài da. Chị cần tiêm huyết thanh kháng dại và vắc-xin phòng dại. Tại cơ sở tiêm chủng (thuộc CDC thành phố) chỉ còn vắc-xin phòng dại (Abhayrab), hiện đã hết huyết thanh kháng dại SAR. Vì vậy, chị phải đến cơ sở dịch vụ để tiêm phòng với giá đắt hơn so với CDC thành phố. "Biết sử dụng dịch vụ tiêm phòng bên ngoài thì tốn kém nhưng không còn cách nào khác. Tôi cũng rất lo lắng về chất lượng vắc-xin, không biết quá trình phòng bệnh của mình có bị ảnh hưởng gì đến sức khỏe không", chị B tâm sự.

Tương tự, chị H.L.A (quận Hải Châu) vừa sinh con hơn 3 tháng. Trước đó, dù nhiều người khuyên đưa con tiêm vắc-xin 6 trong 1 (bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B), nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên chị A. quyết định tiêm vắc-xin 4 trong 1 (bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt). Qua tìm hiểu, CDC thành phố hết vắc-xin 4 trong 1, nên chị đành đưa con đến Trung tâm tiêm chủng D. (quận Hải Châu). Tại đây, vắc-xin 4 trong 1 có giá gần 650.000 đồng/liều, trong khi đó, giá thành 1 liều vắc-xin ở CDC thành phố chỉ hơn 500.000 đồng.

Không chỉ riêng chị A, nhiều phụ huynh khác đang gặp tình trạng chật vật tìm chỗ tiêm chủng cho con, do ở CDC thành phố nhiều loại vắc-xin đã hết. Theo ghi nhận, bảng giá tiêm chủng ở các cơ sở dịch vụ có giá cao hơn so với CDC thành phố 20.000-400.000 đồng/sinh phẩm. Hiện CDC thành phố thiếu các loại vắc-xin phòng bệnh như: thủy đậu, cúm, thương hàn, sốt vàng da, bạch hầu, ho gà, uốn ván...

Cẩn sớm bổ sung nguồn vắc-xin

Trong khi một số đơn vị tiêm chủng công

lập trong tình trạng thiếu nhiều loại vắc-xin thì các dịch vụ tiêm chủng tư nhân lại có nguồn dồi dào để phục vụ người dân có nhu cầu. Sáng 3-10, tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Thanh Khê, nhân viên tư vấn cho biết, hiện trung tâm có đủ các loại vắc-xin. Đơn cử, vắc-xin phòng thương hàn (Typhim VI) có giá 390.000 đồng/liều; phòng sốt xuất huyết (Odenga) có giá gần 1,4 triệu đồng/liều; bạch hầu, ho gà, uốn ván (Boostrix) có giá 795.000 đồng/liều... Đối với vắc-xin phòng ung thư cổ tử cung, phác đồ 3 mũi (Gardasil 9) được nhiều người dân lựa chọn thời gian gần đây có giá gần 3 triệu đồng/mũi (tại CDC thành phố có giá hơn 2,6 triệu). Nhân viên tư vấn cho biết, nên lựa chọn gói vắc-xin để bảo đảm bình ổn giá trong suốt thời gian hợp đồng, không lo hết vắc-xin và được tiêm tại tất cả trung tâm thuộc hệ thống VNVC trên toàn quốc.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, ông Lê Thành Chung, Phó Giám đốc CDC thành phố cho biết, thời gian qua, trung tâm thiếu một số loại vắc-xin. Nguyên nhân là do một số loại tăng giá, nhưng giá thành chưa được công bố trên Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) nên CDC chưa lựa chọn. Đối với những bệnh có nhiều loại vắc-xin phòng ngừa, trung tâm sẽ nhập những sinh phẩm có giá thành không thay đổi, chất lượng tốt để bảo đảm người dân được tiêm chủng an toàn, hiệu quả. Riêng đối với huyết thanh kháng dại SAR, trung tâm đang gặp khó khăn trong việc chọn nhà thầu theo quy định pháp luật; đối với thuốc tránh thai (que cấy implanon) sẽ được bổ sung thời gian tới. Các cơ sở dịch vụ có thể tự do lựa chọn nhà thầu, đơn vị cung cấp thuốc, nên luôn trong tình trạng đủ vắc-xin. "Tùy vào mỗi thời điểm, nhu cầu, người dân chọn tiêm phòng các dịch, bệnh, loại vắc-xin khác nhau, vì vậy, chúng tôi không thể ước lượng để đặt hàng và cung cấp đủ dựa trên nhu cầu thực tế. Thời gian tới, CDC thành phố sẽ tiếp tục rà soát, mua sắm vắc-xin bổ sung đáp ứng nhu cầu khám, phòng bệnh của người dân. Đồng thời, để xuất các giải pháp lựa chọn nhà thầu phù hợp", ông Chung cho hay.

NGUYỄN KHƯƠNG

Giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Hòa Vang

Trong hai ngày 4 và 5-10, UBND huyện Hòa Vang phối hợp Hội Nông dân huyện tổ chức phiên chợ nông sản và sản phẩm OCOP năm 2024 nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Đây là dịp để hội viên nông dân, các chi, tổ hội nghề, hợp tác xã trên địa bàn trưng bày, quảng bá, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Phiên chợ có quy mô 18 gian hàng, trưng bày các sản phẩm như: giống cây trồng, vật nuôi, hoa cây cảnh, các sản phẩm nông - lâm - thủy sản,

thực phẩm và sản phẩm OCOP đặc trưng của từng địa phương. Bên cạnh đó, phiên chợ diễn ra các hoạt động thi tìm hiểu kiến thức nhà nông; văn nghệ; trò chơi dân gian; hướng dẫn nông dân tiếp cận nền tảng số trong sản xuất, kinh doanh. Ngày 5-10, trong khuôn khổ phiên chợ diễn ra lễ đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với nghề làm bánh tráng Túy Loan (xã Hòa Phong), qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy và nâng cao giá trị văn hóa, lịch sử làng nghề truyền thống của huyện.

NGỌC QUỐC

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bốc thăm môn thi thứ ba vào lớp 10

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh THCS và THPT thay thế thông tư hiện hành, trong đó dự kiến quy định thi 3 môn vào lớp 10. Dự thảo quy định cụ thể số lượng môn thi là 3 môn, gồm: Toán, Ngữ văn và một môn thi do sở GD&ĐT tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên trong số các môn học còn lại thuộc chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. Môn thi được bốc thăm phải công bố trước ngày 31-3 hằng năm.

Để hoàn thiện dự thảo này, Bộ GD&ĐT vừa có công văn đề nghị

các sở GD&ĐT tổ chức lấy ý kiến từ các cơ sở giáo dục phổ thông đối với một số nội dung của quy chế, bao gồm: dự thảo về số môn thi, đề thi vào lớp 10... Ngoài thi tuyển, bộ còn đưa ra phương thức xét tuyển. Với phương thức xét tuyển, căn cứ để xét tuyển là kết quả rèn luyện và kết quả học tập các năm học chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS của đối tượng tuyển sinh, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.

NGỌC HÀ

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO CÁC TỈNH MIỀN BẮC BỊ THIẾT HẠI DO BÃO SỐ 3 (BÃO YAGI)



Code xem thông tin sao kê (đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ, cá nhân ủng hộ)



Code xem thông tin ủng hộ tiền mặt (đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ)

Tính đến 15 giờ 30 ngày 4-10-2024, tổng số tiền ủng hộ đồng bào miền Bắc thiệt hại do bão số 3 (bão Yagi) gây ra được Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động cứu trợ thành phố Đà Nẵng tiếp nhận là 42.689.335.155 đồng, trong đó tiền mặt là 3.763.433.000 đồng và chuyển khoản qua Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố là 38.925.902.155 đồng.

Thông tin - Thông báo



Y TẾ - SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Chế độ dinh dưỡng dành cho người cao tuổi

1. Ăn nhiều các loại rau củ quả tươi

Ăn rau củ tươi sẽ bổ sung các vitamin, muối khoáng cần thiết mà cơ thể người cao tuổi không thể tự tổng hợp được. Rau xanh là nguồn cung cấp chất xơ quan trọng, đặc biệt cần thiết cho người cao tuổi.

2. Ăn nhiều cá

Nếu ăn cá thường xuyên, ít nhất 2 lần trong tuần, giúp người cao tuổi có khả năng chống lại nhiều nguy cơ gây bệnh từ hen phế quản đến ung thư tiền liệt tuyến. Cá giàu chất đạm, ít acid béo không tốt, nhiều acid béo tốt có tác dụng chống bệnh tim mạch và ung thư.

3. Giảm chất đường, chất bột

Ở người cao tuổi, sự dung nạp các chất đường, bột giảm nhiều. Nhu cầu về năng lượng giảm

30% so với tuổi 20. Vì vậy, người cao tuổi nên ăn các thức ăn chứa tinh bột giàu chất xơ như bánh mì đen, ngũ cốc nguyên hạt, khoai củ chứa ít năng lượng (khoai lang) và là nguồn vitamin, khoáng chất và protein quý. Ngược lại, người cao tuổi nên hạn chế và gần như không nên ăn các loại đường mía, mật, bánh kẹo, nước ngọt, nước tăng lực.

4. Hạn chế ăn nhiều thịt

Thịt bò, thịt lợn có khá nhiều độc tố làm cho cơ thể người cao tuổi mệt mỏi vì làm cho gan, thận làm việc nhiều. Nếu ăn các món có lẫn chất bột và thịt, nhất là món rán, hầm là sự kết hợp khó tiêu nhất cho bộ máy tiêu hóa của người cao tuổi.

5. Giảm chất béo

Chất béo (lipid) được hấp thu

vào chủ yếu là hai chất, acid béo và cholesterol. Thừa cholesterol dễ gây xơ vữa động mạch và tắc mạch máu, nguy hiểm nhất là mạch máu não và mạch vành. Nhưng nếu thiếu cholesterol cũng làm màng tế bào yếu, dễ gây xuất huyết. Lượng cholesterol được khuyến dùng là dưới 300mg/ngày.

6. Ăn ít muối càng tốt

Muối ăn không phải là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh nhưng nó lại là tác nhân gây nhiều bệnh. Nếu ăn nhiều muối trong một thời gian nhất định, sự dư thừa muối sẽ có hại cho tim, thận cũng như làm tăng huyết áp. Lượng muối ăn hàng ngày được khuyến cáo là dưới 5g/ngày.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TP. ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO

Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng tổ chức bán đấu giá MMTB đã qua sử dụng. Hội đồng thanh lý tài sản Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng kính mời các tổ chức, cá nhân quan tâm, có nhu cầu đến làm thủ tục đăng ký mua và xem hàng theo các thông tin cụ thể như sau:

- Danh mục MMTB bán đấu giá:**
- Gói đấu: Thanh lý MMTB ngành may + Số lượng: 54 cái
- Thời gian, địa điểm xem MMTB,**

nhận phiếu đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 5-10-2024 đến trước 14 giờ ngày 14-10-2024 (giờ hành chính).

- Địa điểm: Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng, số 67, Duy Tân, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

3. Giá khởi điểm:

- 169.437.000 đồng/lô (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi chín triệu bốn trăm ba mươi bảy ngàn đồng y) giá đã bao gồm VAT

4. Đặt cọc:

- 17.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy triệu đồng y)

5. Thời gian tổ chức đấu giá:

- 14 giờ 30 ngày 17-10-2024 tại địa điểm nêu trên.

6. Thông tin chi tiết:

http://www.texdanan.com.vn

7. Mọi chi tiết liên hệ: Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng - điện thoại: 0236.3618.570 (chị Hằng, Phòng Kế hoạch).

THÔNG BÁO TÌM MÁI ẤM GIA ĐÌNH THAY THẾ

Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng Điều 15 Luật Nuôi con nười, Sở Tư pháp được cơ sở của trẻ Nguyễn Khánh Nam cần tìm gia đình thay thế của Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi thuộc Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Căn cứ quy định tại điểm c Khoản 2

Điều 15 Luật Nuôi con nười, Sở Tư pháp thông báo ai có nguyện vọng xin nhận trẻ em nêu trên làm con nuôi thì liên hệ với Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng hoặc Ủy ban nhân dân phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Hết thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có người trong nước nhận trẻ làm con nuôi, Sở

Tư pháp sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật.

- Họ và tên trẻ: Nguyễn Khánh Nam; giới tính: nam; ngày tháng năm sinh: 6-3-2024; tình trạng sức khỏe: bình thường; nơi cư trú: Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi thuộc Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi thành phố Đà Nẵng.

Nghệ thuật kết nối sẻ chia

Trước những tổn thất nặng nề do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra cho đồng bào miền Bắc, các nghệ sĩ Đà Nẵng không đứng ngoài cuộc. Bằng nghệ thuật và tư nghệ thuật, họ đã trực tiếp đóng góp, kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng để nối nhịp cầu sẻ chia đến người dân vùng khó.

Những mất mát, đau thương mà cơn bão số 3 gây ra, có lẽ phải rất lâu mới có thể nguôi ngoai. Những đau thương ấy, người miền Trung thấu hiểu, bởi mảnh đất này thường xuyên hứng chịu các cơn bão có sức tàn phá khốc liệt, gây thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản. Vì thế, cùng với các cấp, các ngành, đoàn thể, các hội chuyên ngành nghệ thuật, văn nghệ sĩ ở Đà Nẵng cũng phát động quyền góp, ủng hộ người dân miền Bắc. Giữa tháng 9, Hội Kiến trúc sư thành phố phát động chương trình quyền góp, ủng hộ với số tiền gần 102 triệu đồng. Cùng thời gian này, Hội Nghệ sĩ sân khấu thành phố phát động các nghệ sĩ quyền góp, ủng hộ người dân miền Bắc gần 10 triệu đồng. Theo Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu thành phố Trần Ngọc Tuấn, đây là một nghĩa cử nhân văn và kịp thời của các nghệ sĩ Đà Nẵng. Hoạt động quyền góp diễn ra với tinh thần “cua ít lòng nhiều”, số tiền tuy không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm chân thành của các nghệ sĩ.

Là người con của quê hương Đà Nẵng, họa sĩ trẻ Việt Mỹ (hiện sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh) cũng không đứng ngoài cuộc khi chứng kiến những mất mát mà cơn bão số 3 gây ra cho đồng bào miền Bắc. Họa sĩ này đã đầu tư vẽ 63 bức tranh vẽ phong cảnh các tỉnh, thành phố mà anh kỳ công thực hiện, chuẩn bị cho triển lãm cá nhân vào năm 2025, để gây quỹ ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão Yagi. 63 bức tranh được bán hết chỉ sau 4 ngày lan tỏa thông điệp



Họa sĩ Việt Mỹ đầu tư vẽ các bức tranh để gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Ảnh: NVCC

trên mạng xã hội cá nhân, thu về hơn 650 triệu đồng. Số tiền trên được anh chuyển về tài khoản của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để hỗ trợ người dân vùng lũ, chỉ giữ lại 10 triệu đồng để lờng khưng gửi cho khách hàng mua tranh. Họa sĩ Việt Mỹ chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi hành động của mình được mọi người ủng hộ nhiệt tình. Hy vọng, khán giả mua tranh không chỉ thêm yêu cảnh sắc quê hương Việt Nam, mà còn cảm nhận được yêu thương và sự gắn kết. Tôi tin rằng, khi nghệ thuật kết hợp với tình yêu thương và thông điệp nhân văn sẽ mang lại những thay đổi tích cực, bền vững cho xã hội”.

Cuối tháng 9-2024, Hội Sự kiện thành phố phối hợp, đồng hành các đơn vị sự kiện, nghệ sĩ Đà Nẵng và khách mời tổ chức chương trình nghệ thuật gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Bắc với chủ đề “Đà Nẵng tình người”. Chương trình diễn ra

tại Quảng trường 29-3, thu hút đông đảo người dân đến thưởng thức và ủng hộ. 10 tiết mục ca múa nhạc mang chủ đề chung về bão lũ được biểu diễn tạo sự lắng đọng trong lòng khán giả. Chủ tịch Hội Sự kiện thành phố Phạm Trường Quốc Vương cho hay, chương trình nhận được hơn 103 triệu đồng quyền góp từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, người dân và nghệ sĩ Đà Nẵng. Đây chính là tình cảm, sự sẻ chia của người dân thành phố sông Hàn dành cho những người anh em miền Bắc thân yêu. “Chúng tôi - những người tổ chức và tham gia chương trình, không hề xem đây là một hoạt động kêu gọi thiện nguyện thuần túy, mà là trách nhiệm, bổn phận của mình. Chương trình phát đi lời kêu gọi với mong mỏi nói dài những cánh tay yêu thương, giúp người dân bị thiệt hại sớm tái thiết cuộc sống”, ông Vương nói. K.NGUYỄN

Biểu diễn thành công chương trình nghệ thuật “Dòng sông kể chuyện”

Tối 3-10, trong khuôn khổ liên hoan ca múa nhạc toàn quốc năm 2024 - đợt 2, diễn ra tại tỉnh Bình Dương, Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng đã biểu diễn thành công chương trình nghệ thuật “Dòng sông kể chuyện”, được ban tổ chức và khán giả đánh giá cao. Chương trình được nhà hát dàn dựng theo 2 phần, gồm: “Chuyện xưa” và “Chuyện nay”, với 14 tiết mục nghệ thuật đa dạng thể loại, từ múa, đơn ca nam - nữ, song ca, tốp ca, đến hòa tấu nhạc cụ, hát không nhạc đệm. Trong đó, đáng chú ý là tiết mục múa “Trăng nhà chõ”, tái hiện ký ức của những người dân Đà Nẵng xưa với những căn nhà chõ trên sông Hàn, gây ấn tượng mạnh với khán giả và được đánh giá rất cao về mặt nghệ thuật. Bên cạnh đó, tiết mục song ca “Ngẫu hứng bài chòi” cũng để lại dấu

ấn đậm nét, góp phần lan tỏa loại hình diễn xướng đặc trưng, độc đáo của người dân duyên hải Nam Trung Bộ, đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc năm 2024 - đợt 2 kéo dài từ ngày 29-9 đến 15-10 với sự tham gia của gần 1.500 nghệ sĩ đến từ 24 đơn vị nghệ thuật trong cả nước. Đây không chỉ là dịp để các nghệ sĩ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, mà còn là dịp để khán giả trên cả nước được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, tinh hoa. Qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của loại hình ca múa nhạc nước nhà, đồng thời tạo dựng cầu nối văn hóa nghệ thuật giữa các vùng miền. K.NGUYỄN

Tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024. Các nhạc sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, là công dân Việt Nam đều có thể gửi tác phẩm tham gia cuộc thi. Nội dung của tác phẩm (ca khúc) phản ánh giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, ca ngợi tình đoàn kết, những thành tựu, đổi mới trong đời sống các dân tộc thiểu số, miền núi, khuyến khích những sáng tạo trên chất liệu và âm hưởng dân ca của các dân tộc thiểu số. Mỗi tác phẩm dự thi có đủ phần nhạc được thể hiện bằng bản

ký âm và lời bằng tiếng Việt; được đánh máy vi tính hoặc viết tay trên khổ giấy A4, ghi rõ tác giả phần lời và phần nhạc (khuyến khích tác giả gửi kèm bản thu âm ca khúc). Lời ca thể hiện bằng tiếng Việt, trong sáng (nếu bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch tiếng Việt). Tác phẩm dự thi gửi về Vụ Văn hóa dân tộc, địa chỉ số 51-53 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ban tổ chức sẽ trao giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng cho các tác giả đoạt giải với cơ cấu 2 giải nhất (khu vực phía Bắc và phía Nam), 2 giải nhì, 2 giải ba, 8 giải khuyến khích và 5 giải mở rộng.

THIÊN DUYÊN

Phim “Bà già đi bụi” sẽ chiếu miễn phí tại các liên hoan phim, tuần phim

Bộ phim “Bà già đi bụi” vừa công chiếu ra mắt ngày 27-9 đã đón nhận được sự ủng hộ và đánh giá tốt của công chúng và các nhà chuyên môn.

Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết đây là bộ phim đầu tiên sử dụng ngân sách Nhà nước thông qua đầu thầu. Phim sẽ được trình chiếu miễn phí ở các liên hoan phim, các tuần phim phục vụ nhiệm vụ chính trị và gửi về các địa phương để chiếu miễn phí phục vụ nhân dân.

Cục Điện ảnh cũng đề xuất cần có quy định pháp

luật nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở điện ảnh phát hành, phổ biến phim do Nhà nước đặt hàng. Hiện Cục Điện ảnh đã đề xuất giao Trung tâm Chiếu phim quốc gia làm nhiệm vụ phát hành phim Nhà nước đặt hàng, đồng thời đề xuất xây dựng nghị định về phát hành, phổ biến phim sử dụng ngân sách Nhà nước, hy vọng sẽ được ban hành trong năm 2025, qua đó tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến phát hành phim.

BT

Đô thị

Người dân cần chủ động cải tạo hoặc xây dựng lại nhà ở tập thể

Sau khi có kết quả kiểm định, đánh giá chất lượng của 9 nhà ở tập thể cũ có nhiều chủ sở hữu (chủ yếu là sở hữu riêng (tư nhân), ít phần thuộc sở hữu Nhà nước) trên địa bàn quận Hải Châu đã xuống cấp nguy hiểm cấp C và B, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần sớm chủ động thống nhất phương án sửa chữa, cải tạo hoặc phá dỡ, xây dựng lại để ở cho an toàn.



Nhà ở tập thể tại số 109 Thanh Thủy (phường Thanh Bình, quận Hải Châu) đã bị xuống cấp nguy hiểm cấp C, có thời hạn được tiếp tục sử dụng bình thường chỉ 2-3 năm, nhưng phải được sửa chữa, duy tu trước khi sử dụng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Hư hỏng, xuống cấp nguy hiểm

Nhà ở tập thể số 109 Thanh Thủy (phường Thanh Bình, quận Hải Châu) đã có từ năm 1975-1977. Đến nay, sau gần 50 năm tồn tại, hiện nhà ở tập thể này đã quá niên hạn sử dụng. Rất nhiều hạng mục, chi tiết công trình đã xuống cấp nặng nề, như bong tróc và trần nhà, gió bão thổi bay mái tôn, trần chống nóng bị sập, lan can bị gỉ sét làm đứt gãy; trụ bị nứt toác... Đây cũng là tình trạng chung và phổ biến của nhiều nhà ở tập thể xuống cấp cấp C trên địa bàn quận Hải Châu, làm nhiều người đang ở lo lắng sẽ bị sập đổ, thậm chí có nhiều căn hộ (chật chội, xuống cấp, hư hỏng...) không còn được người dân, chủ sở hữu ở hoặc đã cho thuê lại...

Theo thông báo của Sở Xây dựng về kết quả kiểm định chất lượng 9 nhà ở tập thể có nhiều chủ sở hữu trên địa bàn quận Hải Châu, nhà ở tập thể số 109 Thanh Thủy (phường Thanh Bình), nhà ở tập thể số 24 Lê Đình Thám và tầng 2 của nhà ở tập thể Mạnh Trúc cũ tại số K371/6 Trưng Nữ Vương (phường Hòa Thuận Đông) được đánh giá mức độ xuống cấp nguy hiểm cấp C, thời hạn được tiếp tục sử dụng bình thường chỉ 2-3 năm. Các nhà ở tập thể tại số K33/21 Cao Thắng, K33B/12 Cao Thắng, 103 Nguyễn Tất Thành (cùng thuộc phường Thanh Bình) được đánh giá mức độ xuống cấp nguy hiểm cấp C với thời gian tiếp tục sử dụng bình thường 3-5 năm. Còn nhà ở tập thể tại K81 Hải Phòng (phường Thạch Thang), phần nhà ở thuộc

sở hữu riêng tại tầng 1 và tầng 2 còn được sử dụng bình thường, riêng phần nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại tầng 2 được đánh giá xuống cấp nguy hiểm cấp C, có thể còn tiếp tục sử dụng 1-2 năm. Các nhà ở tập thể hoặc phần xuống cấp nguy hiểm cấp C nói trên được các đơn vị chuyên môn khuyến cáo cần được kịp thời sửa chữa, gia cường các cấu kiện đã xuống cấp nguy hiểm và các hư hỏng cục bộ trước khi sử dụng tiếp; việc sửa chữa, gia cường phải được thiết kế thi công bởi các đơn vị có đủ năng lực theo quy định. Đối với 2 nhà ở tập thể tại K33/10 và K33/31 Cao Thắng (phường Thanh Bình), được đánh giá có mức độ xuống cấp nguy hiểm cấp B, thời hạn tiếp tục sử dụng bình thường từ 5-7 năm, nhưng cần sửa chữa các cấu kiện nguy hiểm và các hư hỏng.

Cần sửa chữa, cải tạo mới để ở an toàn

Trong thông báo, Sở Xây dựng cũng lưu ý để được tiếp tục sử dụng đối với 9 nhà ở tập thể này, cần phải được thực hiện công

tác duy tu, bảo dưỡng kịp thời. Đồng thời, để nghị UBND quận Hải Châu phối hợp lập kế hoạch, tổ chức họp thông báo kết quả kiểm định và các quy định pháp luật liên quan đến chủ sở hữu, người dân đang ở tại các nhà ở tập thể nói trên. Theo lãnh đạo một số địa phương, những năm qua, người dân ở các nhà ở tập thể xuống cấp nguy hiểm cấp B và C nói trên đã có nhiều kiến nghị về việc sửa chữa hoặc xây dựng mới, giải tỏa, di dời đến nơi ở mới an toàn, nhưng do một số vướng mắc về các quy định của pháp luật nên việc triển khai gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, dù đã có quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ, nhất là Luật Nhà ở năm 2023 (có hiệu lực từ ngày 1-8-2024) đã có quy định cụ thể, nhưng việc triển khai trong thực tế vẫn còn gặp một số khó khăn, lúng túng. Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu Nguyễn Văn Duy cho biết, quận đang phối hợp với Sở Xây dựng chuẩn bị các nội dung chi tiết để thông báo đến người dân, chủ sở hữu ở 9 nhà ở tập thể xuống cấp loại B, C nói trên và niêm yết thông tin tại các địa

điểm để người dân nắm bắt, thực hiện.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Văn Hoàng thông tin, 9 nhà ở tập thể xuống cấp nguy hiểm loại B và C nói trên chủ yếu đã thuộc sở hữu của người dân do trước đây, nhà nước đã hóa giá (bán) cho người dân theo các quy định của pháp luật. Dù vậy, với trách nhiệm và theo các quy định của pháp luật, thành phố vẫn tổ chức kiểm định chất lượng công trình ở 9 nhà ở tập thể này để đánh giá hiện trạng, chất lượng còn lại của công trình nhằm khuyến cáo người dân có biện pháp sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng lại để ở cho an toàn. Đối với 9 nhà ở tập thể xuống cấp nguy hiểm này, nhà nước không bỏ tiền ra để sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng lại, mà các hộ dân phải tự chủ động thực hiện. Tuy nhiên, việc này cũng có thể xảy ra trường hợp có một hoặc một số hộ dân trong một nhà ở tập thể không đồng thuận thực hiện, thì khó có thể được sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng lại, dẫn đến nhà ở tập thể tiếp tục bị xuống cấp, không an toàn để ở. Đối với trường hợp này, sau một thời gian theo quy định, thành phố sẽ tiếp tục triển khai kiểm định chất lượng công trình để đánh giá. Nếu công trình được đánh giá xuống cấp nguy hiểm cấp D thì thành phố sẽ tiến hành di dời người dân ra khỏi nhà ở tập thể này, thậm chí cưỡng chế để tháo dỡ theo đúng quy định của pháp luật. Các hộ dân tự thỏa thuận, thống nhất việc đóng góp kinh phí xây dựng lại hoặc giao cho một đơn vị (doanh nghiệp) khác có chức năng, năng lực đứng ra xây dựng lại với số lượng căn hộ, phòng chức năng khác nhiều hơn để vừa bố trí lại đủ nhu cầu ở cho người dân, vừa khai thác thêm nhằm bù đắp chi phí đầu tư và có lãi. “Người dân ở các nhà ở tập thể xuống cấp nguy hiểm cấp B và C phải tự quyết định, chủ động phối hợp sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng lại với số lượng căn hộ, diện tích, chức năng... phù hợp theo thỏa thuận, thống nhất”, ông Trần Văn Hoàng nói.

HOÀNG HIỆP

Hơn 100 cán bộ của thành phố được nâng cao năng lực về phát triển đô thị thông minh

Ngày 4-10 tại Đà Nẵng, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Bộ Xây dựng) phối hợp Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng tổ chức khóa Bồi dưỡng tổng quan về đô thị thông minh thuộc dự án “Thành lập trung tâm hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng” với sự tham gia của 120 công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, địa phương. Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Phùng Phú Phong cho biết, Đà Nẵng là 1 trong 2 địa phương của khu vực được dự án lựa chọn để thực hiện chương trình này trong năm nay. Theo đó, khóa bồi dưỡng giúp trang bị cho học viên một cách cơ bản và có hệ thống các nội dung về: hệ thống văn bản pháp luật, chính sách, thể chế; cách tiếp cận đô thị thông minh; nội hàm để án phát triển đô thị thông minh; quy hoạch đô thị thông minh trên nền GIS và chuyển đổi số; nguồn lực phát triển đô thị thông minh và hạ tầng, dịch vụ tiện ích đô thị thông minh. Khóa bồi dưỡng có ý nghĩa

quan trọng nhằm phục vụ kịp thời đội ngũ công chức, viên chức ngành xây dựng, các sở, ngành, địa phương liên quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, nội dung chương trình rất thiết thực bao gồm lý thuyết, thảo luận trao đổi các tình huống vướng mắc tại địa phương.

Được biết, dự án “Thành lập trung tâm hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng” (VKC) do Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc tài trợ cho Bộ Xây dựng nhằm mục đích thành lập một trung tâm hợp tác chuyên nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng tiên tiến để đóng góp vào sự phát triển đô thị thông minh nói chung, từng bước cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển đô thị thông minh bền vững đến năm 2030 cũng như tăng cường mối quan hệ giữa hai Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc.

TRẦN TRÚC

Lập tổ cảnh giới tại 9 lối mở để quản lý an toàn giao thông đường sắt

Trong năm 2024, công tác quản lý an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được chú trọng, với mục tiêu bảo đảm an toàn và giảm thiểu rủi ro tai nạn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Hiện Đà Nẵng có 34 đường ngang hợp pháp; trong đó có 28 đường ngang được phòng vệ bằng người gác, còn lại 6 đường ngang được phòng vệ bằng biển báo và tín hiệu cảnh báo tự động. Cụ thể, trong 6 đường ngang này, 1 đường sử dụng biển báo và 5 đường được trang bị tín hiệu cảnh báo tự động kèm cản chắn tự động. Tất cả các tuyến đường này đều do ngành

đường sắt quản lý và vận hành. Để tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông, thời gian qua lực lượng chức năng của thành phố đã cho đồng loạt di dời sinh (lối đi tự mở) qua đường sắt tại Km 799+170 thuộc phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ và giải thể tổ cảnh giới tại điểm này. Được biết, trên địa bàn thành phố vẫn còn 9 lối đi tự mở được duy trì tạm thời chờ đầu tư xây dựng đường gom để kết nối giao thông an toàn. Các quận, huyện đã tổ chức 9 tổ cảnh giới tại những lối đi tự mở này nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

THÀNH LÂN

Tin vắn

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 2050/QĐ-UBND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường kết nối từ đường số 1 Khu Công nghệ cao đến đường Nguyễn Tất Thành nối dài (huyện Hòa Vang) với tổng mức đầu tư trên 59 tỷ đồng. Dự án

thực hiện từ năm 2024-2026 nhằm kết nối và hoàn chỉnh tuyến đường gom nam phía tây đường cao tốc đoàn Hòa Liên - Tuy Loan theo quy hoạch, bảo đảm cho các phương tiện lưu thông thông suốt trên toàn tuyến đường gom. (TRẦN TRÚC)

Kinh nghiệm phòng, chống lũ lụt tại các nước

Mưa lũ được dự báo sẽ ngày càng trở nên khốc liệt hơn trên toàn cầu. Trong bối cảnh như vậy, những bài học kinh nghiệm và sáng kiến của các quốc gia đi đầu trong phòng chống và ứng phó ngập lụt sẽ thực sự hữu ích.



Nhân viên đang làm việc tại công trình Kênh xả ngầm khu vực đô thị ở Nhật Bản tháng 7-2024. Ảnh: Reuters

"Hệ thống thoát nước" lớn nhất thế giới

Reuters gần đây đã đăng bài viết ca ngợi tinh thần của công trình khổng lồ dưới lòng đất giúp thủ đô Tokyo (Nhật Bản) tránh thiệt hại do ngập lụt. Công trình Kênh xả ngầm khu vực đô thị (MAOUDC) trông giống như những "nhà thờ" khổng lồ dưới lòng đất. Kể từ khi đi vào hoạt động năm 2006, công trình với vốn đầu tư khoảng 230 tỷ yên (1,6 tỷ USD) này đã làm giảm hơn 150 tỷ yên thiệt hại do ngập lụt gây ra. Được mệnh danh là "nhà thờ" vì không gian bên trong công trình tối tăm, được chiếu sáng bằng những tia sáng tự nhiên từ các lỗ trên trần, cộng với 59 cột khổng lồ cao vút, mỗi cột nặng 551 tấn và cao 18m gợi lên hình ảnh công trình tôn giáo cổ xưa. Không gian rộng lớn này có khả năng trữ lượng nước tương đương 100 bể bơi Olympic.

Về cơ chế hoạt động, khi xuất hiện mưa lớn khiến các con sông gần đó ngập lụt, nước tràn qua 5 giếng bê-tông lớn cao 65m và có đường kính 32m, chảy qua 6,3km đường hầm ngầm khổng lồ trước khi tích tụ trong bể chứa, trước khi được đẩy ra biển. Toàn bộ quy trình xử lý nước bằng 78 máy bơm công suất lớn lên tới 200 tấn nước/giây. Đơn cử, trong cơn bão Shanshan đổ bộ vào Nhật Bản cuối tháng 8-2024, MAOUDC đã thu thập nước mưa, sau đó nước được bơm an toàn vào sông Edogawa và chảy ra biển.

Được biết, Tokyo nằm trong khu vực dễ xảy ra thiên tai, đặc biệt là bão và mưa lớn, có thể gây lũ lụt nghiêm trọng, cùng với địa hình trũng thấp cắt ngang bởi nham hệ thống sông lớn, nhờ quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, công nghiệp hóa

Tạo thêm không gian cho sông ngòi

Theo urbanNext, là nước nổi tiếng về giải pháp "trị nước", Hà Lan đã phát triển chương trình nhà nước "Room for the River" (Không gian cho sông ngòi), nhằm mục đích tái tạo tự nhiên các đoạn sông để ngăn ngừa lũ lụt. Tại hơn 30 địa điểm ở Hà Lan, các biện pháp đã được thực hiện để cung cấp thêm không gian cho các con sông. Đó là sự phát triển của một khu vực thiên nhiên độc đáo rộng 400ha với đa dạng sinh học phong phú, bao gồm rừng ven sông, đầm lầy và đồng cỏ nhiều thảo mộc, bảo đảm an toàn lũ lụt cho cư dân và doanh nghiệp cùng với các cơ hội giải trí. Đường đi bộ và đạp xe, vườn cảnh quan và các tác phẩm nghệ thuật mang đến nhiều trải nghiệm cho cư dân và du khách.

nhanh chóng khiến một số khu vực bị sụt lún, làm tăng nguy cơ ngập lụt cho thành phố. Với vị thế là trung tâm kinh tế toàn cầu và trung tâm đô thị đông dân của Tokyo, Chính phủ Nhật Bản quyết tâm hành động chống lũ lụt và đó là lý do MAOUDC hình thành và phát huy hiệu quả.

Ngoài sự đột phá về mặt kỹ thuật, công trình này còn là một điểm du lịch và điểm quay phim nổi tiếng. Gần đây, khi tình trạng nóng lên toàn cầu gây ra thời tiết khắc nghiệt hơn, các nhà chức trách Nhật Bản đang nâng cấp hệ thống một cách

đáng kể. Và gần trung tâm Tokyo hơn, một dự án lớn khác đang được tiến hành để kết nối các kênh dẫn nước tràn từ sông Shirako và Kanda. Khi hoàn thành vào năm 2027, dự án sẽ dẫn nước lũ xuống lòng đất khoảng 13km ra Vịnh Tokyo.

Giải pháp của Áo

Mưa lớn bất thường tại khu vực Trung Âu vào giữa tháng 9-2024 gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều nơi. Qua trận lũ lịch sử này, truyền thông quốc tế ghi nhận sáng kiến, chiến lược chống lũ

hiệu quả ở một số nước, qua đó có thể trở thành bài học để các nơi khác trong nỗ lực ứng phó với ngập lụt.

Theo BBC, tại Áo, ngoài hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Vienna bị gián đoạn hoạt động, các ngôi nhà tại thành phố này gần như không bị ảnh hưởng. Điều này không phải là do Vienna nằm trên vùng đất cao hơn so với các khu vực xung quanh, mà nhờ chiến lược phòng chống lũ hiệu quả đã được xây dựng từ trước đó. Kinh nghiệm của thành phố này có thể là bài học về cách giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu.

Hòn đảo nhân tạo đảo Danube và kênh kiểm soát lũ lụt New Danube trở thành trụ cột của hệ thống phòng chống ngập lụt của Vienna. Hệ thống này được thiết kế để xử lý lưu lượng nước lũ 14.000m³/giây, tương đương lũ lụt 5.000 năm có một. Công trình phức hợp này cho thấy rõ hiệu quả vào năm 2013 khi lưu vực ở thượng nguồn sông Danube hứng chịu một trong những trận lũ lụt lớn nhất trong hai thế kỷ. Lưu lượng lũ của sông Danube ở Vienna đạt mức khoảng 11.000m³/giây, nhưng Vienna tránh được thiệt hại nghiêm trọng nhờ hệ thống phòng chống lũ lụt của thành phố. Không có ngôi nhà nào ở Vienna bị đe dọa so với 400.000 hộ dân trên khắp nước Áo.

The Guardian đăng bài viết gần đây của Gemot Wagner, nhà kinh tế học về khí hậu tại Trường Kinh doanh của Đại học Columbia, nhận định, tuy chỉ là công trình kỹ thuật đơn giản nhưng các con đập cho đến nay đã bảo vệ và mang lại nhiều lợi ích cho Vienna. Theo đó, có thể đóng vai trò là nguồn cung cấp carbon thấp cho thủy điện, tốt cho việc cắt giảm khí thải nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu và nền kinh tế. Đó là chiến thắng không chỉ cho nỗ lực chống lũ lụt mà còn về việc cắt giảm lượng khí thải carbon. Đó cũng là một trong những điểm cộng giúp Vienna giữ vững danh tiếng là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới.

THU LÊ - NGHI VĂN

Lời cảnh báo mới từ Triều Tiên

Căng thẳng giữa hai nước láng giềng Hàn Quốc và Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi hai bên gần đây liên tục đưa ra những tuyên bố răn đe lẫn nhau.

Trong động thái mới nhất, ngày 4-10, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố nước này sẽ không do dự sử dụng mọi lực lượng tấn công, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, nếu bị tấn công xâm phạm chủ quyền. Đây là phát biểu của ông trong chuyến thị sát căn cứ huấn luyện của các đơn vị tác chiến đặc biệt gần đây. Tại đây, bên cạnh lời kêu gọi lực lượng quân đội tiếp tục bồi dưỡng sức mạnh, ông Kim Jong Un đánh giá lực lượng tác chiến đặc biệt của Triều Tiên là lực lượng then chốt và cốt lõi trong khả năng răn đe và tác chiến của đất nước. Đồng thời, nhấn mạnh nhu cầu tiến lên rõ ràng hơn trong quá trình phát triển lực lượng vũ trang bằng cách không ngừng mở rộng và củng cố lực lượng tác chiến đặc biệt thành lực lượng chiến đấu mạnh nhất.

Điều đáng chú ý là những phát biểu của nhà lãnh đạo Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận hải quân tại vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa lực lượng hải quân hai nước. Tuy nhiên, Triều Tiên lâu nay luôn bày tỏ quan ngại và liên tục chỉ trích các cuộc tập trận chung Hàn Quốc-Mỹ khi coi đây là nguy cơ đối với an ninh của nước này.

Trước đó, theo Yonhap, trong bài phát biểu kỷ niệm 76 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang Hàn Quốc gần đây, đặc biệt sau khi Triều Tiên lần đầu tiên công bố cơ sở làm giàu uranium sản xuất vật liệu chế tạo vũ khí hạt nhân, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nêu rõ: "Quân đội Hàn Quốc sẽ ngay lập tức phản ứng với các hành động khiêu khích của Triều Tiên dựa trên khả năng chiến đấu mạnh mẽ và tư thế sẵn sàng chiến đấu vững chắc. Nếu Triều Tiên có sử dụng vũ khí hạt nhân, họ sẽ vấp phải phản ứng kiên quyết và áp đảo từ quân đội

của chúng ta và liên minh Hàn Quốc-Mỹ". Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng hối thúc chính quyền Triều Tiên từ bỏ "ảo tưởng" rằng vũ khí hạt nhân có thể bảo đảm an ninh, đồng thời cam kết tăng cường thể trận an ninh dựa trên liên minh chặt chẽ với Mỹ cũng như sự hợp tác an ninh 3 bên với sự tham gia của Nhật Bản.

Triều Tiên đang tăng cường mạnh mẽ các hoạt động thử vũ khí để mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí tên lửa hạt nhân. Hiện, không rõ chính xác có bao nhiêu plutonium cấp vũ khí và uranium làm giàu cao đã được sản xuất tại cơ sở Yongbyon và những nơi khác. Theo AP, năm 2018, một quan chức cấp cao của Hàn Quốc ước tính Triều Tiên đã sản xuất được 20-60 vỏ khí hạt nhân, nhưng một số chuyên gia khác cho rằng Triều Tiên có thể có hơn 100 vũ khí. "Nhìn chung, thông điệp mà họ đang cố gắng gửi đi là khả năng hạt nhân của họ không chỉ là lời đe dọa suông mà còn là việc họ tiếp tục sản xuất (nhiên liệu hạt nhân). Họ đang nói chuyện với ai? Rõ ràng là có thể là Hàn Quốc nhưng chắc chắn cũng có thể là Mỹ", AP dẫn nhận định của ông Yang Uk, chuyên gia an ninh tại Viện nghiên cứu chính sách Asan của Seoul (Hàn Quốc).

Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm và hoạt động ngoại giao tiếp tục bị đình trệ. Bình Nhưỡng đã tăng cường thử nghiệm và phát triển các loại vũ khí, trong khi Seoul ngày càng xích lại đồng minh Mỹ với các cuộc tập trận quân sự chung. Đáng chú ý, những tháng gần đây, "màn áp đả tấu của bóng và loa" tăng nhiệt giữa giới Hàn - Triều trước loạt động thái răn đe lẫn nhau giữa hai nước láng giềng xoay quanh bóng bay mang tên các cuộc tập trận quân sự chung Seoul khởi động lại dẫn họ phóng thành công suất lớn ở biên giới để phát thông tin chỉ trích Bình Nhưỡng. Khi hoạt động ở công suất tối đa, đàn loa này có thể phát âm thanh truyền đi hơn 20km vào lãnh thổ Triều Tiên, dù xa để bình lính, dân thường nghe thấy.

TẤN PHÁT

Thể thao

ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM HỘI QUÂN

Chờ điện mạo mới

Hôm nay (5-10), đội tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị thi đấu dịp FIFA Days tháng 10. Sau kết quả không tốt tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á và dịp FIFA Days tháng 9, người hâm mộ chờ đợi HLV Kim Sang Sik giúp đội khắc phục những hạn chế, trình diễn điện mạo mới, bởi ASEAN Cup (tiền thân là AFF Cup) đang đến gần.



Đợt hội quân dịp FIFA Days tháng 10 có ý nghĩa quan trọng với đội tuyển Việt Nam bởi ASEAN Cup 2024 đang đến gần. Ảnh: VFF

Tăng cường khả năng tấn công

Giành chức vô địch ASEAN Cup vào cuối năm là nhiệm vụ quan trọng nhất của HLV Kim Sang Sik trong năm đầu tiên tiếp quản đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc khiến người hâm mộ lo lắng về việc cụ thể hóa mục tiêu này khi chưa thể mang đến luồng gió mới cho đội sau thời HLV Philippe Troussier. Qua 4 trận đấu chính thức và giao hữu cùng đội tuyển Việt Nam, ông Kim giành 1 chiến thắng và thua 3 trận. Cụ thể, đội thắng Philippines 2-0, thua Iraq 0-1 tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á; thua 0-3 trước Nga và 1-2 trước Thái Lan trong dịp FIFA Days tháng 9.

Dịp FIFA Days tháng 10 này, HLV Kim Sang Sik triệu tập 27 cầu thủ. So với lần trước, danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam có đến 10 cầu thủ vắng mặt gồm: Xuân Hoàng, Đức Chiến, Tuấn Tài, Tấn Tài, Tuấn Anh, Hải Long, Văn Đức, Tuấn Hải, Văn Tùng và Thanh Bình. Sự vắng mặt của Tuấn Hải và Tấn Tài do đang chấn thương. Ông Kim gọi lại 3 cầu thủ cũ là Văn Vũ, Hải Sơn, Văn Khang cùng 6 gương mặt mới lần đầu tiên xuất hiện là Thành Long, Ngọc Quang, Văn Quyết, Đình Bắc, Quốc Việt và thủ môn Trung Kiên.

Có thể thấy, HLV Kim Sang Sik muốn tăng cường sức mạnh cho hàng công đội tuyển Việt Nam, bởi hầu hết các vị trí được bổ sung đều nằm ở hàng tiền vệ và tiền đạo. Điều này cũng để hiệu khi các học trò của ông thua 2 trận giao hữu trong tháng 9 và chỉ ghi được 1 bàn thắng. Trong những gương mặt tấn công được tăng cường, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết nhận được nhiều sự chú ý. Ở tuổi 33, Nguyễn Văn Quyết vẫn là trụ cột dẫn dắt lối chơi cho CLB Hà Nội, nhưng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, từ thời HLV Park Hang Seo đến Philippe Troussier đều chưa thể phát huy hết khả năng của tiền đạo này. Đợt hội quân trong tháng 10 gần như là cơ hội cuối cùng của cầu thủ từng mang băng thủ quân đội tuyển Việt Nam. Nếu thể hiện tốt, anh sẽ có cơ hội thi đấu tại ASEAN Cup.

Việc HLV Kim Sang Sik tạo cơ hội cho Văn Quyết xuất phát từ phong độ tốt

của cầu thủ này. Ở mùa giải trước, anh ghi 11 bàn thắng để trở thành chân sút nội tốt nhất V-League. Đến mùa giải hiện tại, tiền đạo này có 2 bàn thắng sau 3 vòng đấu, nâng tổng số bàn thắng có được tại V-League lên 116 bàn, san bằng kỷ lục của cầu thủ Lê Công Vinh. Nếu Văn Quyết được chơi tự do như một cầu nối của hàng tiền vệ và tiền đạo thì khả năng như thoát pressing của đội tuyển Việt Nam chắc chắn được cải thiện.

Cùng với Văn Quyết, những "học trò cưng" của HLV Philippe Troussier như: Đình Bắc, Thái Sơn, Quốc Việt được gọi trở lại sau khi vắng mặt hồi tháng 9. Những cầu thủ này chơi tốt ở đội tuyển U22 Việt Nam, tại giải U21 quốc gia và đang có màn trình diễn tốt tại V-League. Khi HLV Kim Sang Sik cần thời lượng sinh khí mới vào đội bóng, đây là lúc người trẻ thể hiện mình.

Định hình bộ khung chính

Trong đợt hội quân dịp FIFA Days tháng 10, với phạm vi nhân sự được mở rộng, các nhân tố đa dạng và nhiều màu sắc hơn, cũng sẽ là nguyên liệu tốt hơn để ban huấn luyện nhào nặn nên một đội tuyển chất lượng, có bản sắc. Chuyển thắng thua khi đá giao hữu chưa phải là vấn đề quá lớn, nhưng khán giả muốn thấy đội tuyển Việt Nam phải hình thành bộ khung chính, định hình được lối chơi và vận hành nó một cách khá trơn tru và hiệu quả.

Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển Việt Nam tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 5 đến 8-10. Ngày 9-10, đội đá trận đầu tiên dịp FIFA Days tháng 10 gặp đội tuyển Ấn Độ trên sân Thiên Trường. Sau trận đấu này, đội trở lại Hà Nội tiếp tục tập luyện cho trận đấu với đội tuyển Li Băng ngày 15-10 cũng trên sân Thiên Trường. Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho hay, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Li Băng có khả năng không diễn ra do điều kiện bay từ quốc gia này có những khó khăn. VFF chia sẻ với những khó khăn của Liên đoàn Bóng đá Li Băng cũng như tiếp tục giữ thông tin liên lạc để cùng thống nhất giải pháp phù hợp.

Trong trường hợp đội tuyển Li Băng không thể tới Việt Nam và VFF cũng không tìm được đội khác thay thế, phương án đội tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận giao hữu liên tiếp với đội tuyển Ấn Độ cũng đã được tính tới. Đội bóng này có trình độ được đánh giá khá cân bằng so với các học trò của HLV Kim Sang Sik. Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam có 2 lần thử sức với Ấn Độ ở các trận giao hữu quốc tế, một trận năm 2010 (thua 1-3) và một trận năm 2022 (thắng 3-0).

PHI NÔNG

Phản hồi

Trong tuần, Báo Đà Nẵng nhận công văn phản hồi kết quả xử lý thông tin phản ánh tại mục Xây dựng nếp sống văn hóa - đô thị của một số đơn vị, địa phương, cụ thể:

- Công văn số 689/VP-TH ngày 26-9 của UBND quận Thanh Khê phản hồi thông tin đăng ngày 18-9, trên tuyến đường Bế Văn Đàn (phường Chính Gián), đối diện số nhà 186, người dân tự ý dựng các tấm kính, gây nguy hiểm và mất mỹ quan đô thị. UBND quận chuyển nội dung đến UBND phường Chính Gián xử lý. Theo đó, UBND phường chỉ đạo Tổ kiểm tra quy tắc đô thị phường kiểm tra tại khu vực báo nêu và yêu cầu người dân đi dỡ kính, bảo đảm an toàn cho người đi đường.

- Công văn số 3109/UBND-VP ngày 27-9 của UBND quận Hải Châu phản hồi thông tin đăng ngày 5-9 với nội dung: trụ biếm cấm đỗ tại K154, đường Lý Tự Trọng (phường Thanh Bình) bị gãy, lệch góc trụ và trên tuyến đường Ý Lan Nguyễn Phi (phường Hòa Cường Nam), khu vực gần số nhà 2, có vỉa hè hư hỏng. UBND quận chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị quận liên hệ đơn vị chuyên môn tiến hành sửa chữa và khắc phục sự cố hư hỏng tại các vị trí trên.

- Công văn số 288/CTYQLCD ngày 27-9 của Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng phản hồi thông tin đăng ngày 24-9 với nội dung, thân trụ gần các băng đèn đường Lý Đạo Thành - An Hải 7 (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) bị nứt dọc cả trụ, đoạn chính giữa bị vỡ lõi cốt sắt. Ngày 26-9, công ty tiến hành sửa chữa, thay thế các trụ băng đèn đường tại vị trí báo nêu.

- Công văn số 3139/UBND-VP ngày 30-9 của UBND quận Hải Châu phản hồi thông tin đăng ngày 7-8 với nội dung, một mảng bê-tông trên mặt đường trước nhà số 1A, đường Thanh Thủy (phường Thanh Bình) bị bong tróc, khiến mặt đường nhám nhòe. UBND quận chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị quận phối hợp đơn vị chuyên môn tiến hành sửa chữa và khắc phục sự cố hư hỏng tại vị trí trên.

- Công văn 1341/BC-UBND ngày 30-9 của UBND phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) phản hồi thông tin đăng ngày 19-9, khu vực gần chợ Thanh Vinh, người dân thường xuyên đốt rác, gây mùi hôi, ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. UBND phường chỉ đạo chuyên viên phụ trách môi trường phối hợp Tổ Quản lý chợ Thanh Vinh kiểm tra. Đồng thời, yêu cầu tổ quản lý chợ hướng dẫn tiêu chuẩn tập kết rác đúng nơi quy định và không tự ý đốt rác.

xuyên đốt rác, gây mùi hôi, ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. UBND phường chỉ đạo chuyên viên phụ trách môi trường phối hợp Tổ Quản lý chợ Thanh Vinh kiểm tra. Đồng thời, yêu cầu tổ quản lý chợ hướng dẫn tiêu chuẩn tập kết rác đúng nơi quy định và không tự ý đốt rác.

- Công văn số 1483/BC-UBND ngày 2-10 của UBND phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) phản hồi thông tin đăng ngày 24-9 với nội dung, trước số nhà 86, đường Non Nước, có vỉa hè bị hư hỏng. Qua kiểm tra, UBND phường xác nhận, tại vị trí trên là hồ trồng cây do chủ hộ tự ý trồng, vì cây hồng nên bứng lên trồng cây thay thế. Ngày 30-9, chủ hộ đã trồng cây mới, xây bồn cây, hoàn trả vỉa hè nguyên trạng.

- Công văn số 514/TĐĐH&VTCC-QLVH&SC ngày 2-10 của Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng phản hồi thông tin đăng ngày 25-9, nội dung trên tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám qua Lương Định Của (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) có đồng hồ đếm giây đèn tín hiệu giao thông bị hỏng. Trung tâm kiểm tra sự cố hư hỏng tại vị trí trên và dự kiến hoàn thành sửa chữa ngày 5-10.

- Công văn số 3910/UBND-QLĐTH ngày 3-10 của UBND quận Sơn Trà phản hồi thông tin đăng ngày 24-9 với nội dung, đan và gạch lót đường công trình vỉa hè cạnh số nhà 42A, đường Lý Đạo Thành (phường Mân Thái) bị hư hỏng, lộ hố sâu. UBND quận chỉ đạo đơn vị liên quan kiểm tra, sửa chữa đan và gạch lót tại vị trí báo nêu vào ngày 1-10.

- Công văn số 3909/UBND-QLĐTH ngày 3-10 của UBND quận Sơn Trà phản hồi thông tin đăng ngày 26-9, tấm biển chỉ dẫn bãi đỗ xe dựng sát chân trụ điện chiếu sáng gần ngã ba Đờ Thế Chấp - Phước Trường 9 (phường Phước Mỹ) bị xoay ngược vào phía trong vỉa hè, vướng hai thân trụ điện, khó quan sát. Đối với thông tin đăng cùng số báo, nội dung trụ biếm cấm đỗ dựng tại kiệt K35/45 đường Dương Đình Nghệ (phường Phước Mỹ) bị các phương tiện và chạm, công mốp, thân trụ nghiêng lệch. Ngày 1-10, UBND quận chỉ đạo đơn vị liên quan kiểm tra và hoàn thành sửa chữa hư hỏng tại các vị trí báo nêu.

PHÒNG BAN ĐỌC

QUẢNG CÁO ME TRANG COFFEE SeABank BIDV NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chi nhánh Hải Vân Vững bước Tiên phong - Đồng hành Phát triển Địa chỉ: 339 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng - Tel: 0236 3732680 - Fax: 0236 3732666 MB